
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์  
สมัยประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2564 

วันที่ 15 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564  เวลา 10.00 น. 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ 

 
รายช่ือฝ่ายนิติบัญญัติ ที่มาประชุม  

1. นายวรโชติ  สุคนธ์ขจร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์                     
2. ว่าที่ร้อยตรีชัชวาลย์  รักหาญ รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ คนที่ 2                    
3. นายชำนาญ  มีวันเนือง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์                    

เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
4. นายจักริน  นาคสำราญ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์                    

เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
5. นายอิทธิเชษฐ์  พรพฤฒิพันธุ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์  

เขตเลือกตั้งที่ 4 อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
6. นายสิทธิเดช  พรพฤฒิพันธุ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์  

เขตเลือกตั้งที่ 5 อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
7. นายทวีชัย  พรสุพรรณวงศ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์  

เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอหล่มสัก  
8. นางฐิตินันท์  พ้ัวช่วย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์  

เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอหล่มสัก 
9. นายกษิดิ์เดช  ชวาลสันตติ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์  

เขตเลือกตั้งที่ 3 อำเภอหล่มสัก 
10. นายสุชัญ  ตรีวัชรานนท ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์  

เขตเลือกตั้งที่ 4 อำเภอหล่มสัก 
 11. นางสาวจิราพร  เทืองน้อย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์  

เขตเลือกตั้งที่ 5 อำเภอหล่มสัก 
12. นายภาณุพงศ์  แก้วเกิด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์  

เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอวิเชียรบุรี 
13. นางสาวธัญญารัตน์ เดชะปิยะมิตร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์  

เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอวิเชียรบุรี 
14. นายเกรียงศักดิ์  พิชิตกวิน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์  

เขตเลือกตั้งที่ 3 อำเภอวิเชียรบุรี 
15. นางสาวแววตา  บุญเกตุ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์  

เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอชนแดน 
16. นางนวลผจง  สาลีผล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์  

เขตเลือกตั้งที่ 3 อำเภอชนแดน 
17. นายธนาวุธ  สินประเสริฐ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์  

เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอหนองไผ่ 
18. นายสานิตย์  โตรไกรลักษณ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์  

เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอหนองไผ่ 
 

19. นายสมพงษ์... 
 



 

2 
 

19. นายสมพงษ์  มาลากรณ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์  
เขตเลือกตั้งที่ 3 อำเภอหนองไผ่ 

20. นายศุภวัฒน์  คุ้มทองมาก สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์  
เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอหล่มเก่า 

21. นายบุญชัย  กิตติธาราทรัพย์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์  
เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอหล่มเก่า 

22. นางณัชพิมพ์   บุญโชติ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์  
เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอศรีเทพ 

23. นายรุ่งทิศักดิ์  แก่นเกลี้ยง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์  
เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอศรีเทพ 

24. นายดาราศักดิ์  บุญรุ่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์  
เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอบึงสามพัน 

25. นายสมภพ  ไทยวัฒนาตระกูล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์  
เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอบึงสามพัน 

26. นายสมคิด  รินนาศักดิ์   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์  
เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอวังโป่ง 

27. นางสมคิด  นันทประเสริฐ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์  
เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอน้ำหนาว 

 
รายช่ือฝ่ายนิติบัญญัติ ที่ไม่มาประชุม  

1. นางสาวอภิรดี  พรพฤฒิพันธุ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์    (ลาป่วย) 
เขตเลือกตั้งที่ 3 อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 

2. นายวินัย  พรพฤฒิพันธุ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์    (ลาป่วย) 
เขตเลือกตั้งที่ 6 อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 

3. นางสาวเทียนทอง  ทองใจสด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์    (ลาป่วย) 
เขตเลือกตั้งที่ 4 อำเภอวิเชียรบุรี 

 
รายช่ือฝ่ายบริหาร ที่เข้าร่วมประชุม 

1. นายอัครเดช ทองใจสด นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ 
2. นายคณีธิป  บุณยเกตุ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ 
3. นายณรงค์ศักดิ์  หอมมาลัย รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ 
4. นายสุประวีณ์  อนรรฆพันธ์ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ 
5. นายวิโรจน์  เข็มเหล็ก ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ 
6. นางนฤมล  วรกมล ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ 
7. นางสายชล  สุนทร รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ 
8. นายพงศ์พล แสนนอก รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ 
9. นายสิทธิชัย  อินทร์บุญ หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ 

10. นางอุทัยรัตน์  อินทฉิม เลขานุการ อบจ. / เลขานุการสภาฯ  
11. นายกรเอก  ปานลักษณ์ ผู้อำนวยการกองคลัง  

 
12.นายสำรวย... 
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12. นายสำรวย  เจอะแก่นหอม ผู้อำนวยการกองช่าง 
13. นายนิธิศ  ผดุงลักษณ์ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 
14. นายชนะ  จันทร์เกิน หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

15. นางอุทัย  สุวรรณ์ หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน 
16. นางชุติมา  ป้องกัน หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
17. นางกมลวรรณ  นามวงษ์ หัวหน้าฝ่ายนิติการ 
18. นายวิชัย  ผดุงนึก หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยว 
19. นางสาวศิวริน  อินทรศร นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง 

หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการและสังคม 
20. นางวิไลพร  ชะนะภักดิ์  หัวหน้าฝ่ายกิจการสภา 
21. นางอมรรัตน์  ผดุงนึก หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี 
22. นางสุพัตรา  แพรขาว   นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง 

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง 
23. นายชูศักดิ์  ทารัตน์ หัวหน้าฝ่ายสาธารณูปโภค 
24. นางสาวสุกัญญา  มีกำลัง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง  

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข 
25. นายวิเชียร  บิดาทุม หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน 
26. นางศิริพร  นกแก้ว หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ 
27. นางจิรัฐยาภรณ์  แสงอาทิตย์ หัวหน้าฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผล 
28. นางสาวเพ็ญพรรณ  ฐีตานนท์ หัวหน้าฝ่ายสถิติข้อมูลและสารสนเทศ 
29. นางนวรัตน์  แสนนอก หัวหน้าฝ่ายทะเบียนพัสดุและทรัพย์สิน 
30. นางอภิญญา  หมื่นรักษ์ เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง 

หัวหน้าฝ่ายจัดหาพัสดุ 
31. นางสาวจารุณี  สีวังคำ  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง 

หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา  
32. นางสาวณัฏฐณิชา  ภูกาสอน นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ปฏิบัติราชการแทน  

หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
33. นางแสงเดือน  ดีธรรมมา หัวหน้าฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 
34. นางน้ำผึ้ง  แสงพลโรจน์ หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร 
35. นางบุญสิตา  คำมา นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 
36. นางสุคนธ์นันท์  ตะกรุดโฉม นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 
37. นางสาวชยุดา  ทองสัตย์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
38. นายวิทยา  เกตุชรา เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน 
39. นางสาวมลิวัลย์  ใจทัศน์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
40. นายศักดา  มียศ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 
41. นางสาวชลิตา  มีแสง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ 
42. นางสาวสมถวิล  อรรถพร ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 

 
43. นายจักรพงษ์… 

 



 

4 
 

43. นายจักรพงษ์  ทองคำสุก นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
44. นางสาววรัญญา  ทองมหา ครูโรงเรียน อบจ.เพชรบูรณ์ (วังชมภูวิทยาคม) 
45. นางจินตนา  เทียมเมือง นิติกรชำนาญการพิเศษ 
46. นายอาทิตย์  ทวีสวย ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า 

 
รายช่ือหัวหน้าส่วนราชการ ที่เข้าร่วมประชุม 

1. ส.ต.อ.พัฒนพงศ์  ทองเพ็ง ผบ.หมู่ ป.สภ.เมืองเพชรบูรณ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เริ่มประชุม... 
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เริ่มประชุมเวลา ๑๐.1๐ น.  
  
เลขานุการสภาฯ 
(นางอุทัยรัตน์  อินทฉิม) 

     ขณะนี้มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ มาลงชื่อเข้า
ประชุม 21 คน ครบองค์ประชุม (ภายหลังมีสมาชิกสภาฯ มาลงชื่อและ              
เข้าประชุมเพิ ่มอีก 6 คน) รวมเป็น 27 คน ขอเรียนเชิญท่านวรโชติ         
สุคนธ์ขจร ประธานสภาฯ จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัยและขึ้นทำหน้าที่
ประธานที ่ประช ุม และขอเช ิญท่านว ่าที ่ร ้อยตร ีช ัชวาลย์ ร ักหาญ                   
รองประธานสภาฯ ขึ้นทำหน้าที่ช่วยเหลือประธานที่ประชุมค่ะ  
     ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง เรียกประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ สมัยประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 3 
ประจำปี พ.ศ.2564 ด้วยนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์    
ได้ยื่นเสนอญัตติเพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์พิจารณา         
ให้ความเห็นชอบ  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ 
พิจารณาแล้วเห็นว่าญัตติมีความจำเป็น เพ่ือประโยชน์แห่งองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด แต่เนื่องจากขณะนี้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ 
อยู่นอกสมัยประชุมสามัญประจำปี จึงมีความจำเป็นต้องเรียกประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็น สมัยวิสามัญ ดังนั้น เพ่ือให้การประชุมสภา
ฯดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย อาศัยอำนาจ
ตามความในมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 5 พ.ศ.2562 และข้อ 36(1) ของ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ ่มเติมถึง ฉบับที ่ 2 พ.ศ.2554 จึงประกาศเรียก
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ สมัยประชุมวิสามัญ             
ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2564 มีกำหนด 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 
2564 ถึงวันที่ 21  พฤศจิกายน 2564  ประกาศ ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 
2564 นายวรโชติ สุคนธ์ขจร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เพชรบูรณ์  เรียนเชิญท่านประธานสภาฯ ดำเนินการตามระเบียบวาระ
การประชุมค่ะ 

  
ประธานที่ประชุม 
(นายวรโชติ สุคนธ์ขจร) 

     เรียนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ท่านรองนายกฯ              
ท ่านที ่ปร ึกษานายกฯ ท่านเลขานุการนายกฯ ท่านสมาช ิกสภาฯ                      
ผู้ทรงเกียรติ ท่านปลัดฯ ท่านรองปลัดฯ ผู้อำนวยการกองทุกกองราชการ  
ข้าราชการและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ด้วยนายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ยื ่นเสนอญัตติขอความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียม
บำรุงองค์การบริหารส ่วนจังหวัดจากผู ้พ ักในโรงแรม พ.ศ.2565 
ต่อประธานสภาฯ เมื ่อวันที ่ 2 พฤศจิกายน 2564 เนื ่องจากขณะนี้                 
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์อยู ่นอกสมัยประชุมสามัญ                  
จึงมีความจำเป็นต้องเรียกประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ และได้นัดประชุม
สภาฯ ในวันนี้ นอกจากญัตติขอความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติฯ  

แล้วยังมี... 
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แล้วย ังม ีญ ัตต ิอ ื ่นๆ และเร ื ่องสำคัญที ่ต ้องแจ้งให้ท ี ่ประช ุมสภาฯ                    
ได้รับทราบอีกหลายเรื่อง การประชุมสภาฯ วันนี้เป็นการประชุมสภาฯ 
สมัยประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2564 ผมขอเข้าสู่ระเบียบ
วาระการประชุมสภาฯ ครับ   
     ระเบียบวาระที่ 1 เรื ่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบขออนุญาต
แนะนำผู้บริหารจำนวน ๑ ท่านให้กับผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านในที่ประชุม
สภาฯ แห่งนี้เพื่อรับทราบ ท่านณรงค์ศักดิ์  หอมมาลัย  ได้รับแต่งตั้งให้
ดำรงตำแหน่งรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ คนที่ 2 
ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564  ขอเรียนเชิญท่านณรงค์ศักดิ์ กล่าวต่อ
ที่ประชุมสภาฯ  

  
รองนายก อบจ.เพชรบูรณ์  
(นายณรงค์ศักดิ์  หอมมาลัย) 

     กราบเร ียนท ่านนายกองค ์การบร ิหารส ่วนจ ังหว ัดเพชรบ ูรณ์                       
ท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านปลัดฯ ท่านผู้อำนวยการกอง            
ทุกท่านครับ ผมนายณรงค์ศักดิ์ หอมมาลัย ได้รับการแต่งตั้งจากท่านนายกฯ  
ให้มาดำรงตำแหน่งรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์               
ลำดับที ่ ๒ ผมจบปริญญาตรีร ัฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง              
จบปริญญาโทรัฐประศาสนศาสตร์จากมหาวิทยาลัยบูรพา จบปริญญาเอก
รัฐศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์นะครับ บ้านอยู่
อำเภอบึงสามพันได้เข้ารับราชการอยู่ในจังหวัดเพชรบูรณ์ตั้งแต่ปลัดอำเภอ
ออกจากจังหวัดเพชรบูรณ์ไปเป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๔๗ 
และได้กลับมาอีกครั ้งมารับตำแหน่งนายอำเภอชนแดน พ.ศ.๒๕๕๗                
แล้วเกษียณอายุราชการในตำแหน่งรองผู ้ว ่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์              
ต้องขอขอบคุณท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ที่ได้กรุณา
ให้ผมได้มาร่วมงานที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับ คงได้มี
โอกาสได้ประสานงานกับทุกๆ ท่านขออนุญาตและขอขอบคุณมากครับ  

  
ประธานที่ประชุม 
(นายวรโชติ สุคนธ์ขจร) 

     ขอบคุณท่านรองณรงค์ศักดิ์ หอมมาลัยนะครับ องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเพชรบูรณ์ยินดีต้อนรับนะครับ ขออนุญาตเข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๒ 
เรื่อง รับรองรายงานการประชุม ร่างรายงานการประชุมสภาฯ สมัยประชุม
วิสามัญ ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2564 
ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้นำข้อมูลเผยแพร่ผ่าน
เครือข่าย Internet ภายใต้ website ชื ่อ Petchabunpao.go.th เป็นการ
ล่วงหน้าแล้ว มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดสงสัยหรือจะขอแก้ไขร่างรายงาน           
การประชุมสภาฯ ฉบับนี้หรือไม่ครับ มีหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีสมาชิกสภาฯ 
ท่านใดขอแก้ไขผมจะขอมติที่ประชุมสภาฯ แห่งนี้นะครับ ขณะนี้เรามี
สมาชิกสภาฯ อยู่ในที่ประชุมจำนวน ๒๔ ท่าน ครบองค์ประชุมนะครับ 
ผมขออนุญาตขอมติที่ประชุมสภาฯ แห่งนี้นะครับ สมาชิกสภาฯ ท่านใด
รับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 2 ประจำปี             
พ.ศ.2564 เมื่อวันที่ 29 กันยายน  2564 ยกมือ  
 

 
มติที่ประชุม... 
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มติที่ประชุม รับรอง ๒๓ เสียง 

ไม่รับรอง ไม่มี 
งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานที่ประชุม) 

  
ประธานที่ประชุม 
(นายวรโชติ สุคนธ์ขจร) 

     ต่อไประเบียบวาระที่ ๓ เรื่องกระทู้ถาม ไม่มี ขออนุญาตเข้าสู่ระเบียบ
วาระที่ ๔ เรื ่องที่คณะกรรมการที ่สภาท้องถิ่นตั้งขึ ้นพิจารณาแล้วเสร็จ 
รายงานของคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม เชิญท่านทวีชัยครับ 

  
นายทวีชัย  พรสุพรรณวงศ์      เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ที่เคารพ 

คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ตามที่สภาองค์การ
บร ิหารส ่วนจ ังหว ัดเพชรบ ูรณ ์  ได ้มอบหมายให ้คณะกรรมการ                   
ตรวจรายงานการประชุม ซึ่งประกอบด้วย 
      1. นางสาวอภิรดี  พรพฤฒิพันธุ์  ประธานกรรมการ 
      2. นายธนาวุธ  สินประเสริฐ  กรรมการ 
      3. นายชำนาญ  มีวันเนือง  กรรมการ 
      4. นางสมคิด  นันทประเสริฐ กรรมการ 
      5. นางสาวแววตา  บุญเกต ุ กรรมการ 
      6. นางสาวธัญญารัตน ์ เดชะปิยะมิตร กรรมการ  
      7. นายทวีชยั  พรสุพรรณวงศ์ เลขานุการ/กรรมการ 
กระทำกิจการอันอยู่ในกิจการของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์  
มีหน้าที่พิจารณาตรวจสอบความถูกต้องของร่างรายงานการประชุมสภาฯ  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น         
พ.ศ.2547 และแก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 33 ข้อ 104 แล้วรายงานต่อสภาท้องถิ่น 
กระผมนายทวีชัย พรสุพรรณวงศ์  สมาชิกสภาฯ เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอ
หล ่มส ัก ตำแหน่ง เลขาน ุการและกรรมการ ได ้ร ับมอบหมายจาก
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ขอรายงานผลการประชุม จำนวน 
1 ครั ้ง คือ การประชุมคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ครั ้งที่               
๖/2564 เมื ่อว ันที ่ ๕ พฤศจิกายน 2564 เพื ่อพิจารณาตรวจสอบ                
ร่างรายงานการประชุมสภาฯ สมัยประชุมวิสามัญ ครั ้งที ่ 2 ประจำปี              
พ.ศ.2564 เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน 2564 คณะกรรมการฯ ได้พิจารณา
ตรวจสอบร่างรายงานการประชุมสภาฯ ดังกล่าวเรียบร้อยแล้วและได้นำ 
ร่างรายงานการประชุมสภาฯ เสนอต่อประธานสภาฯ เพื่อบรรจุเข้าเป็น
ระเบียบวาระการประชุมสภาฯ เพื ่อให้สภาฯ ได้พิจารณารับรองต่อไป              
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ  

  
ที่ประชุม  รับทราบ 
  
ประธานที่ประชุม 
(นายวรโชติ สุคนธ์ขจร) 

     ขอบคุณท่านทวีชัยครับ ที่ได้รายงานผลการทำงานของคณะกรรมการ
ตรวจรายงานการประชุม เป็นเรื่องเพ่ือทราบนะครับไม่มีการลงมติ  
 
 

ต่อไป... 
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ต่อไป ผมขอเข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๕ เรื ่องเพื ่อทราบ 1. แจ้งประกาศ           
ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดเพชรบูรณ์ (แก้ไข) ครั ้งที ่ 8/2564  เชิญฝ่ายบริหารรายงาน             
เชิญท่านสุประวีณ์ ครับ 

  
เลขานุการนายก อบจ.เพชรบูรณ์ 
(นายสุประวีณ์  อนรรฆพันธ์) 

     เร ียน ประธานสภาองค ์การบร ิหารส ่วนจ ั งหว ัด เพชรบ ูรณ์                     
ผมนายสุประวีณ์ อนรรฆพันธ์ ตำแหน่ง เลขานุการนายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ร ับมอบหมายจากนายอัครเดช ทองใจสด             
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ให้แจ้งประกาศใช้แผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ 
(แก้ไข) ครั้งที่ 8/2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้จัดทำ
แผนพัฒนาท ้องถ ิ ่นขององค ์การบร ิหารส ่วนจ ังหว ัดเพชรบ ูรณ์                      
เสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ ่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบู รณ์                
ได้อนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาดังกล่าวแล้ว  จำนวน 1 ฉบับ คือ  
แผนพัฒนาท้องถิ ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ (แก้ไข)           
ครั้งที่ 8/2564 ได้อนุมัติและประกาศใช้แล้วเมื่อวันที่ 27 กันยายน 
2564 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่  3) 
พ.ศ.2561 ข้อ 21 การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นอำนาจของ
ผู้บริหารท้องถิ่น เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้เห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น
ที่แก้ไขแล้ว ให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อย
กว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู ้บริหารท้องถิ่นเห็นชอบ พร้อมทั้งแจ้ง
สภาท้องถิ่น อำเภอ และจังหวัดทราบด้วย จึงเรียนมาเพ่ือสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์โปรดทราบ ขอบคุณครับ 

  
ประธานที่ประชุม 
(นายวรโชติ สุคนธ์ขจร) 

     ขอบคุณท่านเลขานะครับ เป็นเรื ่องเพื่อทราบนะครับไม่มีการลงมติ 
สำหรับแจ้งประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ (แก้ไข) ครั้งที่ 8/256๔ ต่อไป            
ขออนุญาตเข้าสู่ระเบียบวาระที่ 5 เรื ่องเพื่อทราบ ข้อ 2 รายงานการ
ขอรับการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา              
นวมินทราชินีและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เชิญฝ่ายบริหาร
รายงานเชิญท่านนายกฯ ครับ 

  
นายก อบจ.เพชรบูรณ์  
(นายอัครเดช  ทองใจสด) 

     กราบเรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและสมาชิก
สภาองค ์การบร ิหารส ่วนจ ังหว ัด เพชรบ ูรณ์ผ ู ้ทรงเก ียรต ิท ุกท่าน                    
ผมนายอัครเดช  ทองใจสด นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ 
ขอรายงานการขอรับการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ                
60 พรรษา นวมินทราช ิน ีและโรงพยาบาลส่งเสริมส ุขภาพตำบล                    
ตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ.2551  
 

และแผน... 
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และแผนปฏิบัติการกำหนดขั ้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ ่น(ฉบับที ่ 2) ด้านการถ่ายโอนภารกิจกำหนดให้
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขถ่ายโอนสถานีอนามัย ให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเป็นศูนย์สุขภาพดำเนินการตามภารกิจด้านการ
สร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันและบำบัดโรค และรักษาพยาบาลเบื้องต้น โดย
ในระยะแรกให้ถ่ายโอนตามความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
พื้นที่  และระยะสุดท้าย หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด ไม่พร้อมรับ
การถ่ายโอนก็ให้ถ่ายโอนให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด สถานีอนามัยใน
สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขหรือในปัจจุบันเรียกชื่อว่าสถานี
อนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินีและโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตำบล ถือเป็นการจัดบริการสาธารณะขั ้นพื ้นฐานที่สมควรได้รับ    
การพัฒนาให้เป็นตาข่ายความปลอดภัยทางสังคม (Social Safety Net)     
ของประชาชน  เพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงบริการสุขภาพขั้น
พื้นฐานได้อย่างเสมอภาคและเท่าเทียม และได้พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและ
เหมาะสมกับสภาพการณ์ของท้องถิ ่น ฉะนั ้น การที ่องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเพชรบูรณ์ จะเสนอขอรับการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิม พระ
เกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินีและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล  
นอกจากจะเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการกำหนดแผนและขั ้นตอนการ
กระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว ยังเป็นไปเพ่ือประโยชน์
และคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดเพชรบูรณ์  กระผมขอเรียน
ยืนยันต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ อันทรงเกียรติแห่งนี้ว่า
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ มีความพร้อมและความมุ่งมั่นที่จะรับ
การถ่ายโอนภารกิจ และขับเคลื่อนการพัฒนาการบริการสุขภาพขั้นพื้นฐาน
ให้แก่ประชาชน โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 องค์การบริหารส่วนบริหาร
ส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ จะดำเนินการขอรับการถ่ายโอนสถานีอนามัยเฉลิม
พระเกียรติ 60 พรรษา  นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 
จำนวน 102 แห่ง ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนการดำเนินการถ่าย
โอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินีและ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลซึ่งคณะกรรมการการกระจายอำนาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นได้ม ีมติเห็นชอบประกาศใช้ตาม
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 12 (4) กำหนดให้มีการประเมิน
ความพร้อมองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อรับการถ่ายโอนสถานีอนามัย
เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินีและโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตำบล 4 ด้าน คือ ด้านโครงสร้างองค์กร ด้านบุคลากร ด้าน
การเงินและการจัดทรัพยากร และด้านแผนพัฒนาสาธารณสุขและ
คุณภาพชีวิต โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ จะดำเนินการ
จัดส่งเอกสารขอรับการประเมินความพร้อมในประเด็นดังกล่าว พร้อม
ด้วยเอกสารไปยังสำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  
 

กระผม... 
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กระผมขอเรียนสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอันทรงเกียรติแห่งนี้ว่า 
หลักการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา               
นวมินทราชินีและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้แก่องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดตามแนวทางของคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น คือ งานไป เงินไป ตำแหน่งไป บุคลากร 
สมัครใจ ซึ ่งกระผมขอให้คำมั ่นสัญญาว่าจะดำเนินการบริหารภารกิจ             
ถ่ายโอนสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินีและ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตามหลักธรรมาภิบาลและยึดประโยชน์
ของประชาชนชาวจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นหลัก กระผมหวังว่าคงจะได้รับ
ความร่วมมือร่วมใจจากสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ 
ข้าราชการ พนักงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์               
เพื ่อผลักดันให้การดำเนินการตามภารกิจถ่ายโอนสถานีอนามัยเฉลิม            
พระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินีและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำบลบรรลุเป้าหมายตามเจตนารมณ์ แห่งกฎหมายว่าด้วยการกำหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต่อไป กระผมขอขอบคุณประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ 
และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ทุกท่าน ที่ได้ให้เกียรติ             
รับฟังการแถลงของกระผมในวันนี้  กระผมหวังว่าจะได้รับความร่วมมือ            
ความไว้วางใจ และสนับสนุนขอรับการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัย                
เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา  นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำบลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อประโยชน์สูงสุดของ
ประชาชนชาวจังหวัดเพชรบูรณ์ สืบต่อไป ขอบคุณครับ 

  
ประธานที่ประชุม 
(นายวรโชติ  สุคนธ์ขจร) 

     ขอบคุณท่านนายกฯ ครับได้รายงานการขอรับการถ่ายโอนภารกิจ
สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตำบล ต่อที ่ประชุมสภาฯ แห่งนี ้ เป็นเรื ่องเพื ่อทราบ             
นะครับไม่มีการลงมติ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะพูดคุยหรือสอบถาม              
ในระเบียบวาระนี้หรือไม่ครับ  เชิญท่านเกรียงศักดิ์ครับ 

  
นายเกรียงศักดิ์  พิชิตกวิน      กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ

ทุกท่าน ผมนายเกรียงศักดิ์ พิชิตกวิน  สมาชิกสภาฯ เขตเลือกตั้งที่ 3 อำเภอ
วิเชียรบุรี  ตามที่ฝ่ายบริหารได้รายงานการขอรับการถ่ายโอนภารกิจสถานี
อนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินีและโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตำบลเมื่อสักครู่นั้น หากว่าเรารับถ่ายโอนภารกิจมาแล้ว
เรื่องการจัดสรรงบประมาณทุกอย่างก็จะต้องมาพิจารณาในสภาฯ ของเรา 
วันนี้ไม่ใช่ว่าสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์จะไม่รับถ่ายโอน
ภารกิจนะครับ แต่อยากให้ฝ่ายบริหารไปศึกษารายละเอียดให้ดีโดยเฉพาะ
เรื่องงบประมาณว่าเรามีงบประมาณเพียงพอสำหรับโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตำบลที่กำลังจะถ่ายโอนภารกิจมาทั ้งหมดจำนวน 102 แห่ง
หรือไม่ ต้องศึกษาให้ดีว่าเราต้องสนับสนุนงบประมาณด้านใดบ้าง                    
 

ใช้งบประมาณ... 
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ใช้งบประมาณปีละเท่าไหร่ต่อโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล  1 แห่ง 
แม้ว่ากระทรวงสาธารณสุขจะมีงบประมาณบางส่วนจัดสรรมาให้ก็ตาม 
ตอนนี ้องค์การบริหารส่วนจังหวัดของเราก็ต ้องดูแลและสนับสนุน
งบประมาณบางส่วนไปยังองค์การบริหารส่วนตำบลด้วย ซึ่งเราก็ยังมี
งบประมาณไม่เพียงพอนะครับ ดังนั้นการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัย
เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินีและโรงพยาบาลส่งเสริม
ส ุขภาพตำบลน ั ้น ผมขอให ้ฝ่ ายบร ิหารศ ึกษารายละเอ ียดต ่างๆ                       
ให้รอบคอบ เนื่องจากมีจำนวนมากถึง 102 แห่ง ตัวอย่างเช่นโรงเรียน             
ที่ถ่ายโอนภารกิจมาอยู่กับเราตอนนี้มีเพียง 1 แห่งเท่านั้นก็ยังมีปัญหา
เกี่ยวกับงบประมาณเลยนะครับ หากเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำบลแล้วต้องใช้งบประมาณเท่าไหร่ ถึงแม้ว่าการถ่ายโอนนั้นจะเป็นไป
ตามแผนและขั ้นตอนการกระจายอำนาจก็ตาม ก็ถือว่าดีไม่ใช่ว ่าไม ่ดี                 
และไม่ใช่ว่าเราไม่อยากจะรับการถ่ายโอนภารกิจ แต่อยากขอให้ศึกษา
รายละเอียดให้รอบคอบและชัดเจนกว่านี้ ในส่วนของเรื่องงบประมาณ 
เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาตามมา ผมขอให้ฝ่ายบริหารไปศึกษารายละเอียด
เพิ่มเติมหรือหากยังไม่แน่ใจเราสามารถรับถ่ายโอนภารกิจแบบขั้นบันได 
ได้หรือไม่ คือปีแรกรับถ่ายโอนภารกิจมาจำนวน 10 แห่งก่อน เพ่ือจัดสรร
งบประมาณให้เพียงพอ จากนั ้นปีต่อไปค่อยรับถ่ายโอนภารกิจเพ่ิม           
ดีหรือไม่ครับ หรือว ่ากฎหมายบังคับให้เราต้องรับถ่ายโอนภารกิจ                 
มาพร้อมกันทีเดียวทั ้งหมด ผมขอให้ฝ่ายบริหารพิจารณาให้รอบคอบ
เนื่องจากการตั้งงบประมาณต้องผ่านสภาฯ เพื่อพิจารณาว่าจะสามารถ         
ตั ้งงบประมาณได้หรือไม่ หากงบประมาณไม่เพียงพอก็จะเกิดปัญหา               
ขอให้ฝ่ายบริหารศึกษารายละเอียดต่างๆ ให้ชัดเจนแล้วนำมาหารือกัน          
ในการประชุมสภาฯ ครั้งต่อไป  สภาฯ เราก็ยินดีครับ 

       
ประธานที่ประชุม 
(นายวรโชติ สุคนธ์ขจร) 

     ขอบคุณท่านเกรียงศักดิ์ครับ เชิญท่านนายกฯ ครับ  

  
นายก อบจ.เพชรบูรณ์ 
(นายอัครเดช ทองใจสด) 

     กราบเรียนท่านประธานสภาฯ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ 
ทุกท่านครับ ผมขอนำเรียนต่อที่ประชุมสภาฯ อย่างนี้นะครับว่าตอนนี้ 
เป็นขั้นตอนการแถลงต่อสภาฯ เพื่อให้รับทราบว่าขั้นตอนการกระจาย
อำนาจที่เราจะต้องรับถ่ายโอนภารกิจนั้นขั้นตอนเป็นแบบนี้ ซึ่งองค์การ
บร ิหารส ่วนจ ังหว ัดเพชรบูรณ์ของเราได ้ไปประช ุมหาร ือร ่วมกับ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทั้งจังหวัดแล้วนั้น มีโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตำบลยื่นความประสงค์และความจำนงค์ที่จะถ่ายโอนภารกิจมาอยู่
กับเราจำนวน 102 แห่ง แต่ขั้นตอนต่อไปคือเราจะต้องรวบรวมเอกสาร
รายละเอียดต่างๆ ส่งไปให้คณะกรรมการการกระจายอำนาจประเมินว่า
จะเรามีศักยภาพพร้อมที่จะรับถ่ายโอนภารกิจได้ขนาดไหน ต้องรวบรวม
เอกสารเกี่ยวกับงบประมาณที่เรามีอยู่ว่าตอนนี้ เรามีงบประมาณที่จะต้อง
บริหารจัดการเท่าไรส่งไปให้คณะกรรมการพิจารณาครับ  

 
เมื่อคณะกรรมการ... 
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เมื่อคณะกรรมการพิจารณามาแล้วผมก็จะนำผลการพิจารณานั้นมาหารือ
กับท่านสมาชิกสภาฯ ว่าเราสามารถรับโอนภารกิจแบบขั้นบันไดตามที่
ท่านเกรียงศักดิ์แนะนำหรือพิจารณาร่วมกันว่าจะเริ่มต้นรับโอนภารกิจได้
จำนวนกี่แห่ง ซึ่งคณะกรรมการอาจจะประเมินมาว่า อบจ.เพชรบูรณ์ของ
เรามีศักยภาพแค่ 70 เปอร์เซ็น หรือ 80 เปอร์เซ็น สามารถรับโอน
ภารกิจได้ไม่เกิน 60 แห่ง หากคณะกรรมการประเมินมาแบบนี้เราก็
อาจจะรับแค่ 12 แห่งก็ได้นะครับ ซึ่งขั ้นตอนการรับโอนภารกิจนั้นมี
ความเกี่ยวพันกับงบประมาณผมจะต้องเรียนต่อที่ประชุมสภาฯ แห่งนี้    
อยู่แล้วว่าหากเราจะรับโอนภารกิจก็ต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาฯ 
ครับ หาก อบจ.เพชรบูรณ์ของเรารับถ่ายโอนภารกิจมาแล้วเราจะต้องใช้
งบประมาณเท่าไหร่ ซึ่งเป็นภารกิจที่เราจะต้องดูแลพี่น้องประชาชนใน
ด้านสุขภาพและสาธารณสุขเป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครับ แต่ก็            
ไม่จำเป็นว่าต้องรับโอนภารกิจทั ้งหมดเราจะรับถ่ายโอนภารกิจตาม
ศักยภาพและความพร้อมของเรา หากประสบความสำเร็จเราก็จะค่อยๆ 
ขยับไปครับ เนื ่องจากที ่ผ ่านมานั ้นการถ่ายโอนภารกิจด้านต่างๆ                  
ก็พบปัญหามากเช่นกัน หากเรารับโอนภารกิจตามที่โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตำบลแจ้งความประสงค์มาทั้งหมด 102 แห่งนั้นเราต้องจัดสรร
งบประมาณสูงมากและหากคณะกรรมการประเมิน อบจ.เพชรบูรณ์ 
ออกมาแล้วว่ามีศักยภาพแค่ไหนผมจะนำรายละเอียดนั้นมาหารือต่อ      
ที่ประชุมสภาฯ แห่งนี้เพื่อให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้ร่วมกันพิจารณาว่า
เราจะเดินไปในทิศทางใดเกี่ยวกับ การบริหารจัดการด้านงบประมาณ    
นะครับ วันนี้เป็นขั้นตอนการแถลงต่อสภาฯ เพ่ือรับทราบ  ขอบคุณครับ 

  
ประธานที่ประชุม 
(นายวรโชติ สุคนธ์ขจร) 

     ขอบคุณท่านนายกฯ ครับ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถามหรือ
พูดคุยในระเบียบวาระนี ้เพิ ่มเติมหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ เนื ่องจาก               
เป็นเรื่องเพ่ือทราบจะไม่มีการลงมติ นะครับ  

  
ที่ประชุม  รับทราบ 
  
ประธานที่ประชุม 
(นายวรโชติ สุคนธ์ขจร) 

     ต่อไประเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อทราบ 3 รายงานการประเมินผล
การปฏิบัติราชการตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2564 
เชิญฝ่ายบริหารรายงาน เชิญท่านวิโรจน์ ครับ 

  
ที่ปรึกษานายก อบจ.เพชรบูรณ์       เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ผมนาย

วิโรจน์ เข็มเหล็ก ตำแหน่ง ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เพชรบูรณ์ ได้รับมอบหมายจากนายอัครเดช ทองใจสด นายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ รายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

 
 

ตามหลัก... 
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ตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2564  คณะกรรมการ
ประเมินผลฯ ได้วิเคราะห์การประเมินประสิทธิภาพฯ (LPA) ประจำปี  
2564 จำนวน 5 ด้าน แยกเป็น 3 มิติ สรุปได้ดังนี้ 
     หัวข้อประเมิน 
     ด้านที่ 1 การบริหารจัดการ  
     มิติด้านสัมฤทธิ์ของงาน ร้อยละ 72.50  
     มิติด้านคุณภาพการให้บริการ ร้อยละ 100  
     มิติด้านความคุ้มค่าของภารกิจ ร้อยละ 100  
     รวมร้อยละ 80 
     ด้านที่ 2 การบริหารงานบุคคลและกิจการสภา  
     มิติด้านสัมฤทธิ์ของงาน ร้อยละ 91.58  
     มิติด้านคุณภาพการให้บริการ ร้อยละ 100   
     มิติด้านความคุ้มค่าของภารกิจ ไม่มีการประเมิน  
     รวมร้อยละ 92 
     ด้านที่ 3 การบริหารงานการเงินและการคลัง  
     มิติด้านสัมฤทธิ์ของงานร้อยละ 72.73  
     มิติด้านคุณภาพการให้บริการ ไม่มีการประเมิน 
     มิติด้านความคุ้มค่าของภารกิจร้อยละ 85.71  
     รวมร้อยละ 81.25 
     ด้านที่ 4 การบริการสาธารณะ  
     มิติด้านสัมฤทธิ์ของงาน ไม่มีการประเมิน 
     มิติด้านคุณภาพการให้บริการ ร้อยละ 94.55  
     มิติด้านความคุ้มค่าของภารกิจ ร้อยละ 89.66  
     รวมร้อยละ 91.76 
     ด้านที่ 5 ธรรมภิบาล  
     มิติด้านสัมฤทธิ์ของงานร้อยละ 100  
     มิติด้านคุณภาพการให้บริการ ไม่มีการประเมิน  
     มิติด้านความคุ้มค่าของภารกิจ ร้อยละ 100  
     รวมร้อยละ 100 
     รวมทั้งสิ้น  
     มิติด้านสัมฤทธิ์ของงานร้อยละ 83.33  
     มิติด้านคุณภาพการให้บริการร้อยละ 95.38  
     มิติด้านความคุ้มค่าของภารกิจร้อยละ 89.66  
     รวมร้อยละ 88.26 
     สรุป  
     1. มิติด้านผลสัมฤทธิ์ของงาน ร้อยละ 83.33 อยู่ในระดับดีมาก 
     2. มิติด้านคุณภาพการให้บริการ ร้อยละ 95.38  อยู่ในระดับดีเด่น 
     3. มิติด้านความคุ้มค่าของภารกิจ ร้อยละ 89.66 อยู่ในระดับ 
ดีมาก 
 

และมิติ... 
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และมิติความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ ใช้ผลการประเมิน
ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดเพชรบูรณ์ สรุปได้ดังนี้ 
     การให้บริการรายด้าน 
     1. งานด้านโยธาและขออนุญาตสิ่งปลูกสร้าง ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.750 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.46  ความหมายมากที่สุด ร ้อยละ 95 
     2. งานด้านการศึกษา ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.780 ส่วนเบีย่งเบน
มาตรฐาน 0.46 ความหมายมากที่สุด ร ้อยละ 95.60 
     3. งานด้านรายได้และภาษี ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.730 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.45 ความหมายมากที่สุด ร ้อยละ 94.60 
     4. งานด้านสาธารณสุข ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.760 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.43 ความหมายมากที่สุด ร้อยละ 95.20 
     รวมทั้งสิ้น ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.755 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.45 
ความหมายมากท่ีสุด ร้อยละ 95.10 
     สรุป ผลการประเมิน พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจในการ
ให้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์  โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด  (ค่าคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 4.755 , ส่วนเบีย่งเบน
มาตรฐาน เท่ากับ 0.45 ) โดยมีค่าร้อยละความพึงพอใจ เท่ากับ 95.10 
อยู่ในระดับ 10 คะแนน จึงรายงานมาเพ่ือสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดเพชรบูรณ์โปรดทราบ  

  
ประธานที่ประชุม 
(นายวรโชติ สุคนธ์ขจร) 

     ขอบคุณฝ่ายบริหารโดยท่านวิโรจน์นะครับ  ที่รายงานการประเมินผล
การปฏิบัติราชการตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2564 
ให้กับสมาชิกสภาฯ และผู้ที่เข้าร่วมประชุมสภาฯ แห่งนี้ได้รับทราบ เป็น
เรื่องเพ่ือทราบไม่มีการขอมติครับ  

  
ที่ประชุม รับทราบ 
  
ประธานที่ประชุม 
(นายวรโชติ สุคนธ์ขจร) 

     ต่อไป ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อทราบ รายงานบันทึกความเข้าใจ
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนวิจัยและปลูกกัญชง กัญชา ที่องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ดำเนินการร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
เชิญฝ่ายบริหารเชิญท่านณรงค์ศักดิ์ครับ 

  
รองนายก อบจ.เพชรบูรณ์  
(นายณรงค์ศักดิ์  หอมมาลัย) 

     เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ และสมาชิก
สภาฯ ทุกท่านครับ ผมนายณรงค์ศักดิ์ หอมมาลัย ตำแหน่ง รองนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์.ได้รับมอบหมายจากนายอัครเดช 
ทองใจสด นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ให้รายงาน                 
บันทึกความเข้าใจโครงการส่งเสริมและสนับสนุนวิจัยและปลูกกัญชง 
กัญชา 
 

และผลการ... 
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และผลการดำเนินการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจ (กัญชง 
กัญชา) ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เพชรบูรณ์กับมหาวิทยาลัยแม่โจ้  ซึ่งมีการดำเนินการของโครงการ ดังนี้  
     1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยท่านนายกองค์การ
บร ิหารส ่วนจ ังหว ัดเพชรบ ูรณ์ได ้ลงนามบ ันท ึกความตกลง(MOU)                
กับอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ไปเมื ่อวันที ่ 28 กันยายน 2564                       
โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดทำข้อตกลง 4 ประการ  
         1.1 เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนพื้นที่ทำการเกษตรทดแทน
การปลูกยาสูบพ้ืนเมือง          
        1.2 เพื ่อสนับสนุนองค์ความรู ้ด ้านการปลูกพืชกัญชง กัญชา              
ในพื ้นที ่จร ิงอย่างครบวงจรให้แก่เกษตรกรผู ้ปลูกยาส ูบในจังหวัด
เพชรบูรณ์ ให้สามารถดำเนินงานได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย 

        1.3 ช่วยให้ประชาชนมีโอกาสเข้าถึงยารักษาโรคที่มีส่วนผสมจาก            
พืชกัญชง กัญชา ที่มีคุณภาพ ภายใต้กระบวนการบริหารจัดการที่ถูกต้อง
ตามกฎหมาย อันจะเป็นการช ่วยขจัดปัญหาการใช ้ก ัญชง กัญชา                     
ที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายและเป็นอันตรายต่อสุขภาพลงได้ 
        1.4 เกิดความร่วมมือเชิงบูรณาการระหว่างส่วนราชการ ภาคเอกชน 
และภาคประชาชนอย่างดียิ่งข้ึน  
     2. ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ให้ความ
เห็นชอบในการใช้พื้นที่ราชพฤกษ์ รีสอร์ทขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
เพชรบูรณ์ เป็นสถานที่ในการดำเนินการ ขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับปรุง
สถานที่ให้เป็นไปตามเงื่อนไขการขออนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา (อย.)    

     3. แผนดำเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ ได้กำหนดเป็นห้วงเวลา
ในการดำเนินการไว้ดังนี้ 
         1. การขออนุมัติพื ้นที ่จากนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เพชรบูรณ์ ณ อาคารที ่พักติดกับวัดราชพฤกษ์ ในเดือน พฤศจิกายน 
2564 
         2. จัดเตรียมเอกสาร ยื่นขออนุญาตต่อคณะกรรมการระดับจังหวัด 
และ อย. ในเดือน ธันวาคม 2564 

         3. จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์และแปลงเพาะปลูก ในเดือน มกราคม 
2565  
         4. เปิดศูนย์ส่งเสริม เริ ่มปลูกกัญชง กัญชา ในแปลงเพาะปลูก          
ในเดือน กุมภาพันธ์ 2565  
         5. ดูแล ร ักษา เก็บข้อมูล เพื ่อการวิจัย ในเดือน มีนาคม - 
พฤษภาคม 2565 

         6. เก็บเกี ่ยว ประเมินผล รายงานผลการดำเนินงาน ในเดือน 
มิถุนายน 2565  
     4. เป้าหมายของการดำเนินการ กำหนดเป้าหมายไว้ 2 ประการ คือ  
        4.1 เป็นศูนย์การเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจ (กัญชง 
กัญชา) ให้กับเกษตรกรที่สนใจภายในจังหวัดเพชรบูรณ์  

4.2 เป็นหน่วยงาน... 
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        4.2 เป็นหน่วยงานหรือองค์กรที ่สามารถผลิตเมล็ดพันธุ ์ที ่ได้
มาตรฐาน ผ่านการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
(อย.) สามารถแจกจ่ายให้กับเกษตรกรได้ต่อไป รายละเอียดขอนำเสนอใน
รูปแบบวีดิทัศน์ที่เสนอมาพร้อมนี้ จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบครับ 

  
ประธานที่ประชุม 
(นายวรโชติ สุคนธ์ขจร) 

     ขอบคุณฝ่ายบริหารโดยท่านณรงค์ศักดิ์ที่รายงานบันทึกความเข้าใจ
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนวิจัยและปลูกกัญชง กัญชา ที่องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ดำเนินการร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้             
ให้ทางสมาชิกสภาฯ และผู ้เข้าร่วมประชุมสภาฯ แห่งนี ้ได้ร ับทราบ                
เป็นเรื่องเพ่ือทราบไม่มีการลงมตินะครับ  

  
ที่ประชุม รับทราบ 
  
ประธานที่ประชุม 
(นายวรโชติ สุคนธ์ขจร) 

     ต่อไป ระเบียบวาระที่ 6 เรื ่องเพื ่อพิจารณา 1. ญัตติ ขอความ
เห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื ่อง                
การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากผู ้พัก                  
ในโรงแรม พ.ศ.2565  
     ก่อนที่จะแถลงญัตติท่านนายกฯ ขอแก้ไขรายละเอียดของญัตตินะครับ 
เชิญท่านนายกฯ ครับ  

  
นายก อบจ.เพชรบูรณ์  
(นายอัครเดช  ทองใจสด) 

     กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที ่เคารพและท่านสมาชิกสภาฯ                
ผู ้ทรงเกียรติทุกท่านผมขอแก้ไขจากเดิม ญัตติขอความเห็นชอบร่าง
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื ่อง การเรียกเก็บ
ค่าธรรมเน ียมบำร ุงองค์การบร ิหารส ่วนจ ังหว ัดจากผู ้พ ักในโรงแรม                    
พ.ศ.2565 แก้ไขเป็น ญัตติ ขอความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดจากผู้พักในโรงแรม พ.ศ. ................... คือไม่ระบุปี พ.ศ. 
เนื่องจากยังไม่สามารถระบุได้ว่าจะประกาศใช้ได้ในปี พ.ศ. ใด และขอ
มอบหมายให้นายวิโรจน์ เข็มเหล็ก ที่ปรึกษานายกฯ เป็นผู้แถลงญัตติต่อที่
ประชุมสภาฯ แทนขอบคุณครับ  

  
ประธานที่ประชุม 
(นายวรโชติ สุคนธ์ขจร) 

     ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ.2547 และแก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 55  กำหนดไว้ว่าการขอถอน
ญัตติ หรือคำแปรญัตติ หรือการแก้ไขข้อความในญัตติร่างข้อบัญญัติ              
ซึ่งเป็นเหตุให้เปลี ่ยนหลักการของร่างข้อบัญญัติจะกระทำเมื่อใดก็ได้               
เว้นแต่ญัตตินั้นได้จัดเข้าระเบียบวาระแล้ว ต้องได้รับความยินยอมจาก            
ที่ประชุมสภาท้องถิ่น ซึ่งญัตติร่างข้อบัญญัติดังกล่าวได้บรรจุเข้าเป็น
ระเบียบวาระการประชุมแล้ว จึงต้องได้รับความยินยอมจากที่ประชุม 
สภาท้องถิ่นก่อนนะครับ ซึ่งขณะนี้มีสมาชิกสภาฯ อยู่ในที่ประชุมจำนวน 
27 ท่าน ครบองค์ประชุม ผมจะขอมติที่ประชุมสภาฯ แห่งนี้นะครับ 
 

สมาชิกสภาฯ... 
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สมาชิกสภาฯ ท่านใดยินยอมให้แก้ไขชื่อร่างข้อบัญญัติองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดจากผู้พักในโรงแรม พ.ศ. .......... ตามที่นายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ขอแก้ไข ยกมือ 

  
มติที่ประชุม  ยินยอมให้แก้ไข  26  เสียง  

ไม่ยินยอม  ไม่มี  
งดออกเสียง  1  เสียง (ประธานที่ประชุม)  

  
ประธานที่ประชุม 
(นายวรโชติ สุคนธ์ขจร) 

     ลำด ับต ่อไปจะเป ็นการพ ิจารณา ญ ัตต ิ  ขอความเห ็นชอบ                       
ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง การเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากผู ้พักในโรงแรม                
พ.ศ. .......... ก่อนที่ฝ่ายบริหารจะได้แถลงญัตติผมจะให้เลขานุการสภาฯ 
ชี้แจงระเบียบที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติฯ เชิญเลขานุการ
สภาฯ  

  
เลขานุการสภาฯ 
(นางอุทัยรัตน์  อินทฉิม) 

     ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
พ.ศ.2547 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.2554 ข้อ 45 ญัตติ            
ร ่างข ้อบ ัญญัต ิท ี ่ประช ุมสภาท้องถ ิ ่นต ้องพ ิจารณาเป็นสามวาระ                
แต่ที ่ประชุมสภาท้องถิ ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้               
ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่น
จำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอ            
ก็ได้ เมื่อที่ประชุมสภาท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวแล้ว             
การพิจารณาวาระที่สองนั้นให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติ
เต็มสภา โดยให้ประธานที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ          
ข้อ 47 ในการพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติวาระที่หนึ่ง ให้ที่ประชุมสภา
ท้องถิ่นปรึกษาในหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติและลงมติว่าจะรับหลักการ 
แห่งร ่างข้อบัญญัติน ั ้นหร ือไม ่ หากมีสมาช ิกสภาท้องถิ ่นประสงค์                 
จะอภิปราย ห้ามไม่ให้ลงมติก่อนที่สมาชิกสภาท้องถิ่นได้อภิปรายในเรื่องนั้น
พอสมควรแล้ว  เพื่อประโยชน์แก่การพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที ่หนึ่ง  
สภาท้องถิ่นจะให้คณะกรรมการสภาท้องถิ่นพิจารณาก่อนรับหลักการก็ได้                
ข้อ 49 ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้ว ถ้าจะต้อง
ส่งให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา ให้ประธานสภาท้องถิ ่นส่ง                 
ร่างข้อบัญญัตินั้นไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียด  และ
ที ่ประช ุมสภาท้องถิ ่นจะต้องกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติ                
ต่อคณะกรรมการแปรญัตติด้วย ภายในระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติที่  
สภาท้องถิ ่นกำหนดตามวรรคหนึ่ง ผู ้บริหารท้องถิ ่นหรือสมาชิกสภา
ท้องถิ่นผู้ใดเห็นควรจะแก้ไขเพิ่มเติมร่างข้อบัญญัติก็ให้เสนอคำแปรญัตติ
ล่วงหน้าเป็นหนังสือ โดยให้แปรญัตติเป็นรายข้อและเสนอต่อประธาน
คณะกรรมการแปรญัตติ ในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติ 
 

จะต้อง... 



 

18 
 
จะต ้องม ีสมาช ิกสภาท้องถิ่ นร ับรองเช ่นเด ียวก ับการเสนอญัตติ                   
เชิญประธานที่ประชุมดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุมต่อไปค่ะ 

  
ประธานที่ประชุม 
(นายวรโชติ สุคนธ์ขจร) 

     ขอบคุณเลขานุการสภาฯ ที่ได้ชี้แจงระเบียบที่เกี่ยวข้องให้กับสมาชิก 
สภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบ  ท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่านครับ
ผมขอหารือที่ประชุมสภาฯ แห่งนี้นะครับว่าจะพิจารณาร่างข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์  เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียม
บำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากผู ้พักในโรงแรม พ.ศ.  ............                
เป็นสามวาระรวดเดียวหรือจะพิจารณาเพื่อรับหลักการก่อน แล้วส่งให้
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา โดยละเอียดต่อไปเชิญสมาชิกสภาฯ 
เสนอครับ  เชิญท่านเกรียงศักดิ์ครับ 

  
นายเกรียงศักดิ์  พิชิตกวิน      กราบเร ียนท ่านประธานสภาฯ ท ี ่ เคารพ และสมาช ิกสภาฯ                    

ผ ู ้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมนายเกรียงศักดิ ์  พิช ิตกวิน สมาชิกสภาฯ                
เขตเลือกตั้งที่ 3 อำเภอวิเชียรบุรี ความจริงแล้วต้องให้ฝ่ายบริหารแถลง
ญัตติก่อนนะครับ แล้วท่านประธานสภาฯ จะสอบถามต่อที่ประชุมว่าจะ
พิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื ่อง               
การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากผู ้พัก              
ในโรงแรม พ.ศ. ............ เป็นสามวาระรวดเดียวหรือจะพิจารณาเพื่อรับ
หลักการก่อน แล้วส่งให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียด 
ตอนนี้ฝ่ายบริหารยังไม่ได้แถลงญัตตินะครับ  

  
ประธานที่ประชุม 
(นายวรโชติ สุคนธ์ขจร) 

     เรียนเชิญฝ่ายบริหารแถลงญัตติ เชิญท่านวิโรจน์ ครับ 

  
ที่ปรึกษานายก อบจ.เพชรบูรณ์  
(นายวิโรจน์  เข็มเหล็ก) 

     เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ที่เคารพ 
และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมนายวิโรจน์ เข็มเหล็ก ที่ปรึกษา
นายกฯ ได้รับมอบหมายจากนายอัครเดช ทองใจสด นายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ให้แถลงญัตติ ขอความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียม
บำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากผู้พักในโรงแรม พ.ศ. .......... ตามที่ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ได้ดำเนินการตราข้อบัญญัติองค์การบริหาร                  
ส่วนจังหวัด เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วน
จังหวัดเพชรบูรณ์จากผู้เข้าพักในโรงแรม พ.ศ.2542 เพื่อวัตถุประสงค์             
ในการจัดเก็บเป็นรายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์                 
เพื่อนำไปใช้จ่ายในกิจการตามอำนาจหน้าที่ และอำนวยบริการสาธารณะ
แก่ประชาชน โดยได้รับความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เพชรบูรณ์ และผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์แล้ว มีการประกาศใช้บังคับ
ในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์ ณ วันที่ 11 สิงหาคม 2542 และมีผลใช้บังคับ
มาถึงปัจจุบัน นั้น เนื่องจาก ข้อบัญญัติฯ ฉบับดังกล่าวได้ประกาศใช้                
เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ.2542 เป็นต้นมา  

และได้มี... 
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และได้มีการบังคับใช้มาเป็นระยะเวลานานแล้ว ฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บ
รายได้ กองคลัง ได้ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามข้อบัญญัติฯ เรื่อยมาจนถึง
ปัจจุบ ัน ซึ ่งข้อบัญญัติฯ ฉบับดังกล่าวมีเนื ้อหาสาระบางประการ                
ไม่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ.2547 และกฎหมายอื่นที่
เกี ่ยวข้อง จึงเป็นการสมควรให้มีการปรับปรุงแก้ไขโดยทำการยกเลิก
ข้อบัญญัติฯ ฉบับดังกล่าวที่ได้ตราไว้แล้วทั้งฉบับ  เพื่อลดปัญหาความ
ยุ่งยากและข้อบกพร่องในทางพิจารณา จากการแก้ไขและประกาศบังคับ
ใช้ข้อบัญญัติในเรื ่องเดียวกันหลายฉบับ ทำให้มีความชัดเจนและง่าย            
ต่อการพิจารณาบังคับใช้ และให้การปฏิบัติงานราชการสามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์ได้  อย่างราบรื่น ไม่มีข้อขัดแย้งทางกฎหมาย ส่งผลให้การ
จัดเก็บค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์จาก                 
ผ ู ้ เข ้าพักในโรงแรม เป ็นไปด ้วยความถ ูกต ้องตามอำนาจหน ้าที่                     
แห่งกฎหมายกำหนด โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 45 (1) 
มาตรา 51 มาตรา 65 และมาตรา 70 แห่งพระราชบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และกฎกระทรวง 
ฉบับที่ 4 พ.ศ.2541 ออกตามความในพระราชบัญญัติองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 ในการตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เพชรบูรณ์ เพื ่อเก็บค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด                 
จากผู้พักในโรงแรมให้เป็นรายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ 
เพื่อนำเงินที่จัดเก็บได้ ไปใช้จ่ายในกิจการตามอำนาจหน้าที่ และจัดทำ
บริการสาธารณะให้แก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป  
     หลักการ  
     ยกเลิกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ เร ื ่อง                
การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากผู้พักใน
โรงแรม พ.ศ. 2542   
     เหตุผล 
     เนื ่องจากข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื ่อง              
การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากผู ้พัก            
ในโรงแรม พ.ศ.2542 มีเนื้อหาไม่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติโรงแรม 
พ.ศ ๒๕๔๗ อีกทั ้ง ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์              
ฉบับดังกล่าว ได้ใช้บังคับมาเป็นระยะเวลานาน มีบทบัญญัติบางข้อ             
ไม่เหมาะสมกับการดำเนินการในปัจจุบัน จึงเป็นการสมควรยกเลิก
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื ่อง การเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากผู ้พักในโรงแรม               
พ.ศ.2542 และออกข้อบัญญัติใหม่ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ
โ รงแรม พ.ศ.๒๕๔๗ และเหมาะสมก ับสภาวการณ ์ ในป ัจจ ุบัน                
จึงจำเป็นต้องตราข้อบัญญัตินี้ จึงนำเรียนเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดเพชรบูรณ์ มาเพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ  
 
 

ประธาน... 
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ประธานที่ประชุม 
(นายวรโชติ สุคนธ์ขจร) 

     ขอบคุณฝ่ายบริหารโดยท่านวิโรจน์ที ่ได ้แถลงให้สมาชิกสภาฯ 
พิจารณาต่อไปผมขอหารือที่ประชุมสภาฯ แห่งนี้นะครับว่าจะพิจารณา
ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์  เรื่อง การเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากผู ้พักในโรงแรม                
พ.ศ........เป็นสามวาระรวดเดียว หรือจะพิจารณาเพื่อรับหลักการก่อน 
แล ้วส ่งให ้คณะกรรมการแปรญ ัตต ิพ ิจารณาโดยละเอ ียดต ่อไป                
เชิญท่านสมาชิกสภาฯ เสนอครับ เชิญท่านเกรียงศักดิ์ครับ 

  
นายเกรียงศักดิ์  พิชิตกวิน       กราบเร ียนท ่านประธานสภาฯ ท ี ่ เคารพ และสมาช ิกสภาฯ                           

ผ ู ้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมนายเกรียงศักดิ ์ พิช ิตกวิน สมาชิกสภาฯ             
เขตเลือกตั้งที่ 3 อำเภอวิเชียรบุรี เนื่องจากร่างข้อบัญญัติองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื ่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดจากผู้พักในโรงแรมนั้น ผมได้สอบถามฝ่ายบริหาร
เรียบร้อยแล้วว่าไม่ใช่เรื ่องจำเป็นเร่งด่วนเนื ่องจากมีข้อบัญญัติเดิม                  
ใช้อยู่แล้วเพียงแต่ต้องการปรับปรุงให้ดีขึ้น ดังนั้น หากจะนำมาพิจารณา 
เป็นสามวาระรวดเดียวนั ้น เนื้อหาของข้อบัญญัติฯ มีทั้งหมด 19 ข้อ             
จะใช้เวลานานสำหรับการพิจารณาและอาจไม่ละเอียดครอบคลุม                   
แต่ถ้าเรารับหลักการแล้วส่งให้คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ 
พ ิจารณาและสมาช ิกสภาฯ ก ็สามารถย ื ่นเสนอคำแปรญ ัตต ิ ได้  
คณะกรรมการแปรญัตติฯ ก ็สามารถเร ียกหร ือเช ิญผ ู ้บร ิหารหรือ                 
ผู้ที่เกี่ยวข้องมาร่วมพิจารณาได้ ผมจึงขอให้เสนอสภาฯ แห่งนี้รับหลักการ
และส่งให้คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ เพ่ือพิจารณาต่อไปครับ  

  
ประธานที่ประชุม 
(นายวรโชติ สุคนธ์ขจร) 

     ขอผู ้รับรองด้วยครับ ผู ้รับรองคนที่ 1 นายสานิตย์ โตไกรลักษณ์                 
ผู้รับรองคนที่ 2 นายดาราศักดิ์ บุญรุ่ง ผู้รับรองถูกต้องครับ สมาชิกสภาฯ 
ท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่ครับ ถ้ามีเชิญเสนอได้นะครับ            
มีหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านอื่นเสนอเพิ่มเติมถือว่าที่ประชุม
สภาฯ แห่งนี้เห็นชอบตามที่ท่านเกรียงศักดิ์ เสนอนะครับ ซึ่งท่านเกรียง
ศักดิ์เสนอให้มีการพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เพชรบูรณ์  เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วน
จังหวัดจากผู ้พักในโรงแรม พ.ศ........ โดยรับหลักการก่อนแล้วส่งให้
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียด ขณะนี้มีสมาชิกสภาฯ              
อยู่ในที่ประชุมจำนวน 25 ท่าน ครบองค์ประชุม ผมขอมติที่ประชุมสภาฯ 
แห่งนี้นะครับ สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมบำรุง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดจากผู้พักในโรงแรม พ.ศ. ......ในวาระที่หนึ่ง 
ขั ้นรับหลักการ ตามที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ 
เสนอ...ยกมือ 

  
 

มติที่ประชุม... 
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มติที่ประชุม เห็นชอบรับหลักการ  24  เสียง 
ไม่เห็นชอบ   ไม่มี 
งอออกเสียง  1  เสียง (ประธานที่ประชุม) 
ไม่อยู่ในห้องประชุม  2  คน 

  
ประธานที่ประชุม 
(นายวรโชติ สุคนธ์ขจร) 

     หลังจากที่ประชุมสภาฯ มีมติรับหลักการร่างข้อบัญญัติแล้วจะส่งให้
คณะกรรมการแปรญัตติฯ ที่สภาได้เลือกไว้แล้วในคราวประชุมสภาฯ  
สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 เมื่อวันที่               
22 กุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 7 ท่าน ประกอบด้วย  
    1. นายเกรียงศักดิ์  พิชิตกวิน       ประธานกรรมการ 
    2. นายสานิตย์  โตไกรลักษณ์       กรรมการ 
    3. นายสมภพ  ไทยวัฒนาตระกูล   กรรมการ 
    4. นายศุภวัฒน์  คุ้มทองมาก        กรรมการ 
    5. นางนวลผจง  สาลผีล             กรรมการ 
    6. นายสมคิด  รินนาศักดิ์            กรรมการ 
    7. นายบุญชัย  กิตติธาราทรัพย์     กรรมการและเลขานุการ      
ขั ้นตอนต่อไปจะเป็นการกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตต ิต่อ
คณะกรรมการแปรญัตติฯ เชิญสมาชิกสภาฯ เสนอ เชิญท่านเกรียงศักดิ์   

  
นายเกรียงศักดิ์  พิชิตกวิน      กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพและสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ

ทุกท่าน ผมนายเกรียงศักดิ์  พิชิตกวิน สมาชิกสภาฯ เขตเลือกตั้งที่ 3 
อำเภอวิเชียรบุรี ผมขอเสนอระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียม
บำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากผู้พักในโรงแรม พ.ศ.......  เริ่มตั้งแต่ 
เวลา 13.00 น. ของวันที ่ 15 พฤศจิกายน 2564 ไปจนถึงวันที่               
19 พฤศจิกายน 2564 ในเวลาราชการ ณ ห้องประชุม 2 องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ขอบคุณครับ  

  
ประธานที่ประชุม 
(นายวรโชติ สุคนธ์ขจร) 

     ขอผู้รับรองด้วยครับ ผู้รับรองคนที่ 1 นายอิทธิเชษฐ์ พรพฤฒิพันธุ์              
ผู ้ร ับรองคนที่ 2 นายสิทธิเดช พรพฤฒิพันธุ ์ ผู ้ร ับรองถูกต้องนะครับ                
มีสมาขิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื ่นหรือไม่ครับ ถ้ามีเชิญได้             
นะครับ มีหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืน              
ถือว่าที่ประชุมแห่งนี้เห็นชอบตามที่ท่านเกรียงศักดิ์ เสนอ ผมขอประกาศ
ว่าสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้มีมติเห็นชอบให้
กำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน
จังหวัดเพชรบูรณ์ เรื ่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดจาก ผู้พัก ในโรงแรม พ.ศ. ...... เริ ่มตั้งแต่เวลา 
13.00 น. ของวันที่  15 พฤศจิกายน 2564 ไปจนถึงวันที ่ 19 
พฤศจิกายน 2564 ในเวลาราชการ ณ ห้องประชุม 2 องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 

ลำดับ... 
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     ลำดับต่อไปเป็นระเบียบวาระที ่ 6 เรื ่องเพื ่อพิจารณา 2.ญัตติ                 
ขอความเห็นชอบก่อหนี ้ผ ูกพันเก ินกว ่าหนึ ่งป ีงบประมาณในการ                   
เช่ารถยนต์ส่วนกลางเป็นระยะเวลา 5 ปี สำหรับเช่ารถยนต์ส่วนกลาง
จำนวน 12 คัน เชิญฝ่ายบริหารแถลงญัตติ เชิญท่านสุประวีณ์   

  
เลขานุการนายก อบจ.เพชรบูรณ์ 
(นายสุประวีณ์  อนรรฆพันธ์) 

     เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ที่เคารพ และ
สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมนายสุประวีณ์ อนรรฆพันธ์ ตำแหน่ง
เลขาน ุการนายกฯ ได ้ร ับมอบหมายจากนายอัครเดช ทองใจสด               
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ให้แถลงญัตติ ขอความ
เห็นชอบก่อหนี ้ผ ูกพันเกินกว่าหนึ ่งปีงบประมาณในการเช่ารถยนต์
ส่วนกลางเป็นระยะเวลา 5 ปี สำหรับเช่ารถยนต์ส่วนกลางจำนวน                 
12 คัน องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ มีความประสงค์จะ
ดำเนินการเช่ารถยนต์ส่วนกลาง เพื่อใช้ปฏิบัติราชการในสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์  จำนวน 12 คัน ประกอบด้วย  
     1. รถโดยสาร 12 ที่นั่ง(ดีเซล) ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 
2,400 ซีซี จำนวน 2 คัน สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักงาน        
เลขาฯ จำนวน 1 คัน กองสาธารณสุข จำนวน 1 คัน อัตราค่าเช่า 
24,750 บาทต่อคันต่อเดือน  
     2. รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขนาดปริมาตรกระบอกสูบ               
ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ เกียร์ออโต้ 
จำนวน 5 คัน สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักปลัดฯ จำนวน 2 คัน  
สำนักงานเลขาฯ จำนวน 1 คัน  กองช่าง จำนวน 1 คัน  กองสาธารณสุข 
จำนวน 1 คัน  อัตราค่าเช่า 15,660 บาทต่อคันต่อเดือน 
     3. รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขนาดปริมาตรกระบอกสูบ                 
ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีชี ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ เกียร์ออโต้ 
จำนวน 5 คัน สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของกองยุทธศาสตร์ฯ จำนวน  
1 คัน  กองช่าง จำนวน 3 คัน  กองการเจ้าหน้าที่ จำนวน 1 คัน  อัตรา
ค่าเช่า 19,670 บาทต่อคันต่อเดือน  
     รายการที ่ 1 – 3 ระยะเวลาการเช่า 5 ปี ทำสัญญา 5 ปี โดยมี
ค่าใช้จ่ายแต่ละปีงบประมาณดังนี้  
     - ปีงบประมาณ 2565 เดือนมกราคม - กันยายน 2565  
รวม 9 เดือน เป็นเงิน  2,035,350 บาท 
     - ปีงบประมาณ 2566 เดือนตุลาคม 2565 - กันยายน 2566  
รวม 12 เดือน เป็นเงิน  2,713,800  บาท 
     - ปีงบประมาณ 2567 เดือนตุลาคม 2566 - กันยายน 2567  
รวม 12 เดือน เป็นเงิน  2,713,800  บาท 
     - ปีงบประมาณ 2568 เดือนตุลาคม 2567 - กันยายน 2568  
รวม 12 เดือน เป็นเงิน  2,713,800 บาท 
     - ปีงบประมาณ 2569 เดือนตุลาคม 2568 - กันยายน 2569  
รวม 12 เดือน เป็นเงิน  2,713,800.-บาท 
 

ปีงบประมาณ... 
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     - ปีงบประมาณ 2570 เดือนตุลาคม 2569 – ธันวาคม 2569  
รวม 3 เดือน เป็นเงิน  678,450 บาท  
     รวมทั้งสิ ้นเป็นเงิน  13,569,000.-บาท (สิบสามล้านห้าแสนหก
หมื่นเก้าพันบาทถ้วน)  
     เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 ข้อ 37 องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอาจก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายมากกว่าหนึ่ง
ปีงบประมาณได้  โดยความเห็นชอบของสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข (4) 
ให ้ก ่อหน ี ้ผ ูกพ ันได ้ ไม ่ เก ินสามป ีงบประมาณ เว ้นแต่  กฎหมาย                         
มติคณะรัฐมนตรี ระเบียบ ประกาศของกระทรวงมหาดไทยกำหนดไว้ 
เป็นอย่างอื่นและหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.4/ว 
64 ลงวันที ่ 4 กรกฎาคม 2555 เรื ่อง อัตราค่าเช่ารถยนต์มาใช้ใน
ราชการ ข้อ 1 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบการปรับแก้ไขหลักเกณฑ์
แนวทางรายการเช่ารถยนต์มาใช้ในราชการตามที่กระทรวงการคลังเสนอ 
(1.1) เปลี่ยนแปลงระยะเวลาทำสัญญาเช่า รถยนต์มาใช้ในราชการจาก  
3 ปี เป็น 5 ปี รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย  จึงเร ียนมาเพ่ือ                
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์โปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

  
ประธานที่ประชุม 
(นายวรโชติ สุคนธ์ขจร) 

     ขอบคุณฝ่ายบริหารโดยท่านสุประวีณ์ที ่ได ้แถลงญัตติ ขอความ
เห็นชอบก่อหนี ้ผ ูกพันเกินกว่าหนึ ่งปีงบประมาณในการเช่ารถยนต์
ส่วนกลางเป็นระยะเวลา 5 ปี สำหรับเช่ารถยนต์ส่วนกลางจำนวน               
12 คัน ได้พิจารณาร่วมกัน มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดสงสัยหรือไม่ครับ
ก่อนที่จะมีการลงมติสามารถสอบถามได้นะครับ มีหรือไม่ครับ ถ้าไม่มี
สมาชิกสภาฯ ท่านใดสงสัยหรือจะสอบถาม ผมจะขอมติที่ประชุมสภาฯ 
นะครับ ขณะนี้มีสมาชิกสภาฯ อยู่ในที่ประชุมจำนวน 26 ท่านครบองค์
ประชุมนะครับ สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบก่อหนี้ผูกพันเกินกว่าหนึ่ง
ปีงบประมาณในการเช่ารถยนต์ส่วนกลางเป็นระยะเวลา 5 ปี สำหรับ
เช่ารถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 12 คัน ตามที่นายกองค์การบริหารสว่น
จังหวัดเพชรบูรณ์ เสนอ ยกมือ 

  
มติที่ประชุม เห็นชอบ  25  เสียง  

ไม่เห็นชอบ  ไม่มี  
งดออกเสียง  1  เสียง (ประธานที่ประชุม) 
ไม่อยู่ในห้องประชุม 1 คน 

  
ประธานที่ประชุม 
(นายวรโชติ สุคนธ์ขจร) 

     ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 7 เรื่องอ่ืนๆ  
     ท่านนายก อบจ.เพชรบูรณ์ นายอัครเดช ทองใจสด ขอเสนอญัตติด้วย
วาจาต่อท่ีประชุมสภาฯ เรียนเชิญท่านนายกครับ 
 
 

นายก อบจ. ... 
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นายก อบจ.เพชรบูรณ์ 
(นายอัครเดช  ทองใจสด)  

     เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ            
ทุกท่าน ผมนายอัครเดช ทองใจสด นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เพชรบูรณ์ ขอเสนอญัตติด้วยวาจา ต่อที่ประชุมสภาฯ  ญัตติ ขอความ
เห็นชอบจ่ายขาดเงินสะสม เพื่อจ่ายเป็นค่าป่วยการให้แก่อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.) ประจำเดือนกันยายน 2564 จำนวน
เงิน 17,253,000 บาท (สิบเจ็ดล้านสองแสนห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน) 
ขอให้พิจารณาเป็นเรื่องด่วน ขอบคุณครับ 

  
ประธานที่ประชุม 
(นายวรโชติ สุคนธ์ขจร) 

     ตามที่ท่านนายกฯ ได้เสนอญัตติเพื ่อให้สภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดเพชรบูรณ์พิจารณา ญัตติขอความเห็นชอบจ่ายขาดเงินสะสม                 
เพื ่อจ่ายเป็นค่าป่วยการให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน              
(อสม.) ประจำเดือนกันยายน 2564 จำนวนเงิน 17,253,000 บาท 
(สิบเจ็ดล้านสองแสนห้าหมื ่นสามพันบาทถ้วน)  ขอให้พิจารณาเป็น               
เร ื ่องด่วนด้วยวาจานั ้น สามารถกระทำได้ตามระเบียบฯ ผมจะให้
เลขานุการสภาฯ เป็นผู้ชี้แจงระเบียบที่เกี่ยวข้องให้ที่ประชุมสภาฯ ทราบ 
เชิญเลขานุการสภาฯ  

  
เลขานุการสภาฯ 
(นางอุทัยรัตน์  อินทฉิม) 

     ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
พ.ศ.2547 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554 ข้อ 38 วรรคห้า  
ญัตติดังต่อไปนี้อาจเสนอด้วยวาจาในที่ประชุมสภาท้องถิ่นได้โดยให้นำ
ความในข้อ 39 มาใช้บังคับ       
     (1) ขอให้รับรองรายงานการประชุม 
     (2) ขอให้รับรองรายงานอื ่น ๆ ของคณะกรรมการต่าง ๆ ที ่สภา
ท้องถิ่นตัง้ขึ้น  
     (3) ขอปรึกษาหรือขอให้พิจารณาเป็นเรื่องด่วน  
     (4) ขอให้พิจารณาร่างข้อบัญญัติสามวาระรวดเดียวตามข้อ 45 
     (5) ญัตติตามข้อ 41 
     (6) ญัตติที่ประธานที่ประชุมเห็นควรอนุญาต  
การบรรจุญัตติที่เสนอด้วยวาจาตามวรรคห้า ให้ประธานที่ประชุมบรรจุ
เข้าระเบียบวาระการประชุมคราวนั้น ข้อ 39 การเสนอญัตติด้วยวาจานั้น 
ให้นำความในข้อ 62 วรรคหนึ่ง มาใช้บังคับโดยอนุโลม การรับรองญัตติ
เช่นว่านี้ให้กระทำโดยวิธียกมือขึ้นพ้นศีรษะ ข้อ 62 ต้องมีสมาชิกสภา
ท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของสมาชิกสภาท้องถิ่นที่อยู่ในที่
ประชุมและเป็นญัตติที่ขอให้พิจารณาเป็นเรื่องด่วน ตามข้อ 38 วรรคห้า 
(3) และเป็นญัตติที่ประธานที่ประชุมเห็นควรอนุญาตตามข้อ 38 วรรค
ห้า (6) ค่ะ 

  
ประธานที่ประชุม 
(นายวรโชติ สุคนธ์ขจร) 

     ขอบคุณเลขานุการสภาฯ ที่ได้ชี ้แจงระเบียบที่เกี ่ยวข้องให้สมาชิก 
สภาฯ ที่อยู่ในที่ประชุมสภาฯ แห่งนี้ได้รับทราบสำหรับญัตติที่ท่านนายกฯ 
เสนอ  

ตามระเบียบ... 
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ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุม ข้อ 62 
กล่าวโดยสรุปคือต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม
ของสมาชิกที่อยู่ในที่ประชุม และเป็นญัตติที่ขอให้พิจารณาเป็นเรื่องด่วน 
ตามข้อ 38 วรรคห้า (3) และเป็นญัตติที ่ประธานที่ประชุมเห็นควร
อนุญาตตามข้อ 38 วรรคห้า (6) ดังนั้นก่อนที่จะมีการบรรจุญัตติที่นายก
เสนอด้วยวาจา จะขอให้สมาชิกในที่ประชุมสภาฯ รับรองญัตติจำนวน            
ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนสมาชิกเท่าที่มีอยู่ในที่ประชุม รับรอง
ญัตติก่อน  ขณะนี้เรามีสมาชิกสภาฯ อยู่ในที่ประชุมจำนวน 26 ท่าน 
ดังนั้นจะต้องมีสมาชิกรับรองญัตติที่นายกเสนอไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของ
จำนวนสมาชิกเท่าที่มีอยู่ในห้องประชุมสภาฯ เท่ากับว่าต้องมีสมาชิก
รับรองจำนวน  9  ท่านขึ้นไป ผมจะขอมติที่ประชุมสภาฯ แห่งนี้นะครับ 
สมาชิกสภาฯ ท่านใดรับรองญัตติขอความเห็นชอบจ่ายขาดเงินสะสม 
เพื่อจ่ายเป็นค่าป่วยการให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน
(อสม.) ประจำเดือนกันยายน 2564 จำนวนเงิน 17,253,000 บาท 
(สิบเจ็ดล้านสองแสนห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน) ตามที่นายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์  เสนอ ด้วยวาจาให้พิจารณาเป็น           
เรื่องด่วน ยกมือรับรองด้วยครับ 

  
มติที่ประชุม รับรองญัตติ  25  เสียง  

ไม่รับรอง  ไม่มี 
งดออกเสียง  1  เสียง (ประธานที่ประชุม)  
ไม่อยู่ในห้องประชุม  1  คน 

  
ประธานที่ประชุม 
(นายวรโชติ สุคนธ์ขจร) 

     เห็นควรอนุญาตบรรจุญัตติที ่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เพชรบูรณ์เสนอด้วยวาจา บรรจุเข้าเป็น ระเบียบวาระที ่ 6 เร ื ่อง                  
เพื่อพิจารณา ญัตติที่ 3 ขอความเห็นชอบจ่ายขาดเงินสะสม เพื่อจ่ายเป็น
ค่าป ่วยการให ้แก่อาสาสมัครสาธารณส ุขประจำหมู ่บ ้าน (อสม.) 
ประจำเดือนกันยายน 2564 จำนวนเงิน 17,253,000 บาท (สิบเจ็ด
ล้านสองแสนห้าหมื ่นสามพันบาทถ้วน) เชิญฝ่ายบริหารแถลงญัตติ                
เชิญท่านวิโรจน์ครับ 

  
ที่ปรึกษานายก อบจ.เพชรบูรณ์  
(นายวิโรจน์  เข็มเหล็ก) 

     เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ที่เคารพ 
และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมนายวิโรจน์ เข็มเหล็ก ตำแหน่ง 
ที ่ปรึกษานายกฯ ได้รับมอบหมายจากนายอัครเดช ทองใจสด นายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ให้แถลงญัตติ ขอความเห็นชอบจ่าย
ขาดเงินสะสมเพ่ือจ่ายเป็นค่าป่วยการให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำ
หมู่บ้าน (อสม.) ประจำเดือน กันยายน 2564 จำนวนเงิน 17,253,000 
บาท (สิบเจ็ดล้านสองแสนห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน)               
 
 

ตามข้อบัญญัติ... 
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ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื ่อง งบประมาณรายจ่าย
ประจำป ีงบประมาณ พ.ศ.2564 หมวดค ่าตอบแทน ประเภท 
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินการสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน  
(อสม.) ในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อจ่ายเป็นค่าป่วยการให้แก่อาสาสมคัร
สาธารณส ุขประจำหมู ่บ ้าน (อสม.) จำนวน 1 รายการ เป ็นเงิน 
212,100,000 บาท เบิกจ่ายแล้ว 188,856,000 บาท คงเหลือจ่าย
ของเดือน กันยายน 2564 จำนวนเงิน 23,244,000 บาท เนื่องจาก
ค่าตอบแทนผู้ปฏ ิบ ัติราชการอันเป ็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง             
ส่วนท้องถิ่น ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินการสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน 
(อสม.) ในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์ กรมบัญชีกลางเป็นผู้จ่ายเข้าบัญชีให้กับ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) โดยแจ้งยอดผ่านระบบ               
e-LAAS เพื่อให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดบันทึกใบผ่านรายการรับและ
ใบผ่านรายการจ่าย กองคลังได้รับจัดสรรเงินค่าตอบแทนอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)  จำนวนเงิน 23,244,000 บาท             
โดยได้บันทึกจำนวนเงินดังกล่าวตามใบผ่านรายการรับ แต่ไม่ได้บันทึก            
ใบผ่านรายการจ่าย จำนวนเงิน 17,253,000 บาท ทำให้เงินที่ได้รับเข้า
ทั้งหมดตกเป็นเงินสะสมของปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อให้บัญชีเงิน
สะสมถูกต้องตามความเป็นจริง จึงควรปรับปรุงบัญชี โดยการจ่ายขาดเงิน
สะสม จำนวนเงิน 17,253,000 บาท ซึ่งอำนาจการจ่ายขาดเงินสะสม
เป็นของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเพชรบูรณ์จึงขอความเห็นชอบการจ่ายขาดเงินสะสม จำนวนเงิน 
17,253,000  บาท ต่อสภาฯ ในครั้งนี้ และเนื่องจากเงินสะสมเป็นเงิน
นอกงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนั้น หากจะนำเงิน
สะสมไปจ่ายในกรณีดังกล่าวซึ่งมิใช่กิจการด้านบริการชุมชนและสังคม 
กิจการที่เพิ่มพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกิจการที่
จัดทำเพื่อบำบัดความเดือดร้อนของประชาชน จึงต้องรายงานเหตุผล
ความจำเป็นเพื่อทำความตกลงกับผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ตามคำสั่ง
กระทรวงมหาดไทย ที่ 181/2548 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2548 เรื ่อง 
การมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน เพื่อขอยกเว้น
การปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ ่มเติม ข้อ 89 โดย
จะต้องเสนอให้สภาท้องถิ่นให้ความเห็นชอบก่อนเสนอต่อผู้ว่าราชการ
จังหวัด เว้นแต่มีเหตุผลความจำเป็นที่ไม่สามารถเสนอสภาท้องถิ่นให้ความ
เห็นชอบได้ ก็ให้รายงานเหตุผลความจำเป็น เพื่อขอยกเว้นไปพร้อมกัน 
ทั้งนี้ ตามแนวทางปฏิบัติหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท.
0808.2/ว 218 ลงว ันที ่  17 มกราคม 2562 เร ื ่อง การแจ้งแนว
ทางการเบิกจ่ายงบประมาณ เงินอุดหนุนทั่วไปฯ ประกอบกับหนังสือกรม
ส่งเสร ิมการปกครองท้องถิ ่น ท ี ่  มท.0808.2/1843 ลงว ันที ่  17 
มกราคม 2562 เรื่อง หารือการนำเงินสะสมฯ  

เมื่อสภาฯ ... 
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เมื่อสภาท้องถิ่นอนุมัติ จ่ายขาดเงินสะสมแล้วจะได้ขอทำความตกลงกับ
ผู ้ว ่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื ่อขอยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน              
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น             
พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 89 (1) ในลำดับต่อไป จึงเรียนมา
เพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์โปรดพิจารณาให้ความ
เห็นชอบ 

  
ประธานที่ประชุม 
(นายวรโชติ สุคนธ์ขจร) 

     ขอบคุณฝ่ายบริหารโดยท่านวิโรจน์ ท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่านครับ
ขณะนี้เราอยู่ในระเบียบวาระที่ 6 เรื่องเพื่อพิจารณา ญัตติที่ 3 ขอความ
เห็นชอบจ่ายขาดเงินสะสมเพื ่อจ่ายเป็นค่าป่วยการให้แก่อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ประจำเดือน กันยายน 2564 จำนวน
เงิน 17,253,000 บาท (สิบเจ็ดล้านสองแสนห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน)   
มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดสงสัยหรือจะสอบถามหรือไม่ครับ มีหรือไม่ครับ 
เชิญท่านเกรียงศักดิ์ครับ             

  
นายเกรียงศักดิ์  พิชิตกวิน      กราบเร ียนท ่านประธานสภาฯ ท ี ่ เคารพ และสมาช ิกสภาฯ                    

ผ ู ้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมนายเกรียงศักดิ ์  พิช ิตกวิน สมาชิกสภาฯ                   
เขตเลือกตั ้งที ่ 3 อำเภอวิเช ียรบุร ี ผมสงสัยว ่าว ันนี ้ เป ็นว ันที ่ 15 
พฤศจิกายน 2564 ฝ่ายบริหารขอให้พิจารณา ญัตติ ขอความเห็นชอบ
จ่ายขาดเงินสะสม เพื่อจ่ายเป็นค่าป่วยการให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจำหมู ่บ ้าน (อสม.) ประจำเดือนกันยายน 2564 จำนวนเงิน 
17,253,000 บาท (สิบเจ็ดล้านสองแสนห้าหมื ่นสามพันบาทถ้วน)                 
เป็นเรื่องย้อนหลังนะครับไม่น่าจะเป็นเรื่องเร่งด่วน ซ่ึงทำไมไม่ทำตั ้งแต่
เดือนกันยายน 2564 ขอให้ฝ่ายบริหารชี ้แจงรายละเอียดเพิ ่มเติม 
ขอบคุณครับ 

  
ประธานที่ประชุม 
(นายวรโชติ สุคนธ์ขจร) 

     เชิญท่านนายกฯ ครับ 

  
นายก อบจ.เพชรบูรณ์  
(นายอัครเดช  ทองใจสด) 

     กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพและสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ
ทุกท่าน ผมนายอัครเดช ทองใจสด นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เพชรบูรณ์ เรื ่องนี ้เป็นเรื ่องเกี ่ยวกับระบบบัญชีผมขอมอบหมายให้
ผู้อำนวยการกองคลังชี้แจงรายละเอียดต่อท่ีประชุมเพ่ิมเติมครับ 

  
ประธานที่ประชุม 
(นายวรโชติ สุคนธ์ขจร) 

     เชิญผู้อำนวยการกองคลังชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมสภาฯ ครับ 

  
ผู้อำนวยการกองคลัง 
(นายกรเอก  ปานลักษณ์) 

     กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติครับ 
ผมนายกรเอก ปานลักษณ์ ผู้อำนวยการกองคลัง ได้รับมอบหมาย 
 

จากท่าน... 
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จากท่านนายกฯ ให้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับญัตติขอความเห็นชอบจ่าย
ขาดเงินสะสม เพ่ือจ่ายเป็นค่าป่วยการให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำ
หมู่บ้าน (อสม.) ประจำเดือนกันยายน 2564 จำนวนเงิน 17,253,000 
บาท (สิบเจ็ดล้านสองแสนห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน) ตามที่ท่านสมาชิก
สภาฯ ได้สอบถามผมขออนุญาตนำเรียนอย่างนี้ครับระบบ GFMIS เป็น
ระบบที่เราเบิกจ่ายตรงกับกรมบัญชีกลางส่วนระบบ e-LAAS เป็นระบบ
การบันทึกบัญชีของกรมส่งเสริมฯ ซึ่งเราใช้บันทึกบัญชีของเราอยู่เป็น
ระบบ ส่วนระบบมาตรฐานการบัญชีภาครัฐในปีงบประมาณ 2564             
กรมส่งเสริมฯ เราปรับระบบ e-LAAS ให้เข้าระบบบัญชีมาตรฐานภาครัฐ
และนโยบายภาครัฐซึ่งเป็นปีแรกที่เราเปลี่ยนแปลงระบบของเราไปให้
สอดคล้องกับกรมบัญชีกลางสำหรับเบี้ยยังชีพตั้งแต่ปีงบประมาณ 2562 
เป็นต้นมาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ไม่ได้จ่ายตรงกับ              
อสม. กรมบัญชีกลางนำจำนวนเงินไปจ่ายตรงเข้าบัญชีให้ อสม. แต่นำ
ตัวเลขของจำนวนเงินนั้นมาผ่านระบบบัญชีของเราหมายความว่าเราได้รับ
แจ้งเข้าระบบใน GFMIS แล้วเชื ่อมต่อกับระบบ e-LAAS เป็นตัวเลข
รายรับเป็นเงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ส่วนจ่ายเป็นค่าตอบแทน 
อสม. โดยตรงโดยที ่เราไม่ได้เกี ่ยวข้องกับระบบโดยไม่มีจำนวนเงิน              
เข้าระบบเพียงแต่เป็นตัวเลขผ่านเข้าระบบมา เมื่อปลายเดือนกันยายน 
2564 ในระบบ GFMIS แจ้งว่ามีตัวเลขเงินอุดหนุน อสม. มาให้เรา
จำนวน 23,244,000 บาท แล้วให้เราทำการเงินในระบบ GFMIS เราก็
ดำเนินการกันเงินแล้วแต่กรมบัญชีกลางกระทรวงการคลังไม่ได้แจ้งให้เรา
ทำในระบบ e-LAAS ด้วย เราเพียงแต่รับเข้าเราจึงไม่ได้กันเงินเพื่อจ่าย 
อสม. ไว้ ดังนั้นจำนวนเงิน 17,253,000 บาท นั้นจึงเข้าไปอยู่ในเงิน
สะสมผมได้ประสานไประบบบัญชีของกรมส่งเสริมฯ แล้วได้รับคำแนะนำ
ว ่าการปร ับปร ุงบ ัญช ีเง ินสะสมให้ใช้ ระเบ ียบกระทรวงมหาดไทย                      
ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และ
การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม ข้อ 89 (1) เพื่อทำการตกลงกับผู้ว่าราชการจังหวัดโดยผ่าน            
สภาท้องถิ ่นเพื ่อขอความเห็นชอบก่อนแต่ไม่มีผลกระทบต่อการเบิก
จ่ายเงินครับ  

  
ประธานที่ประชุม 
(นายวรโชติ สุคนธ์ขจร) 

     เชิญท่านนายกฯ ครับ 

  
นายก อบจ.เพชรบูรณ์ 
(นายอัครเดช  ทองใจสด) 

     คือสรุปมีแต่ตัวเลข  วันนี้หากสภาฯ ให้ความเห็นชอบ  ก็ไปแต่ตัวเลข 
เพ่ือปรับปรุงระบบบัญชีให้ถูกต้องนะครับ  

  
ประธานที่ประชุม 
(นายวรโชติ สุคนธ์ขจร) 

     มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดสงสัยจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ เชิญท่าน
นายกฯ ครับ 
 
 

นายก อบจ. ... 
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นายก อบจ.เพชรบูรณ์ 
(นายอัครเดช  ทองใจสด) 

     ผมขอนำเรียนเพิ่มเติมครับคือตั้งแต่ปีงบประมาณ 2562 นั้นระบบ
จะมีจำนวนเงินเข้ามาเป็นรายรับซึ่งมีแต่ตัวเลขแต่กระทรวงสาธารณสุข
จ่ายตรงเข้าบัญชี อสม. เราจึงมีแต่รายรับ ตอนนี้ไม่เป็นแบบนั้นแล้วจึงอยู่
ระหว่างการปรับปรุงระบบบัญชีครับ   

  
ประธานที่ประชุม 
(นายวรโชติ สุคนธ์ขจร) 

     มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดสงสัยจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ครับ ถ้าไม่มี 
ผมจะขอมติที ่ประชุมนะครับ ขณะนี้มีสมาชิกสภาฯ อยู ่ในที ่ประชุม 
จำนวน 27 ท่าน ครบองค์ประชุม ขออนุญาตขอมติที่ประชุมนะครับ 
สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบจ่ายขาดเงินสะสม เพื ่อจ่ายเป็นค่า           
ป ่วยการให ้แก ่อาสาสม ัครสาธารณส ุขประจำหม ู ่บ ้าน(อสม.) 
ประจำเดือนกันยายน 2564 จำนวนเงิน 17,253,000 บาท (สิบเจ็ด
ล้านสองแสนห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน) ตามที่นายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ เสนอ  ยกมือ 

  
มติที่ประชุม อนุมัติ  26  เสียง  

ไม่อนุมัติ  ไม่มี 
งดออกเสียง  1  เสียง (ประธานที่ประชุม) 
ไม่อยู่ในห้องประชุม  1  คน 

  
ประธานที่ประชุม 
(นายวรโชติ สุคนธ์ขจร) 

     ต่อไประเบียบวาระท่ี 7 เรื่อง อื่นๆ สมาชิกสภาฯ มีอะไรจะพูดคุย
หรือไม่ครับ ถ้ามีเชิญได้นะครับ เชิญท่านนายกฯ ครับ 

  
นายก อบจ.เพชรบูรณ์ 
(นายอัครเดช  ทองใจสด) 

     กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่านครับ                 
ก่อนอื ่นผมขอแสดงความยินดีและขอต้อนรับท่านรองณรงค์ศ ักดิ์                  
หอมมาลัย ซึ่งท่านเคยดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ 
ปัจจุบันผมได้เรียนเชิญท่านมาดำรงตำแหน่งรองนายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อช่วยขับเคลื่อนงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
เพชรบูรณ์ให้ดำเนินไปในทิศทางที่ดีระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัด
และพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งท่านณรงค์ศักดิ์นั ้นเคย             
รับราชการอยู่ที่จังหวัดเพชรบูรณ์แทบจะทุกอำเภอท่านมีความสนิทสนม
คุ้นเคยกับทุกภาคส่วน และสมาชิกสภาฯ ของเรากร็ู้จักกับท่านเป็นอย่างดี 
ผมเองต้องขอความร่วมมือจากสมาชิกสภาฯ และข้าราชการทุกท่าน               
ให้ความร่วมมือในการทำงานและการสั ่งการของท่านรงณรงค์ศักดิ์              
หอมมาลัย ในอนาคตต่อไปด้วย  ขอบคุณครับ อีกเรื ่องนะครับตอนนี้           
ผมได้สั่งทำเสื้อมอบให้กับสมาชิกสภาฯ และผู้บริหาร ข้าราชการ แต่จะ
แยกประเภทกันนะครับ สืบเนื่องจากผมได้สั่งทำเสื้อให้กับ อสม. แต่ละ
อำเภอ จำนวนทั้งสิ้นประมาณ 18,000 ตัวโดยงบประมาณส่วนตัว จึงได้
นำมามอบให้กับสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน เพื่อใส่ร่วมงานกับ อสม. ส่วนของ               
อสม. แต่ละอำเภอจะมอบให้อย่างเป็นทางการในภายหลังและยังมี              
เสื้อทีเชิ๊ตสีดำ เสื้อคอกลมเพ่ิมให้ด้วยนะครับ ขอบคุณมากครับ  

  
ประธาน... 
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ประธานที่ประชุม 
(นายวรโชติ สุคนธ์ขจร) 

     ขอบคุณท่านนายกฯ นะครับ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะพูดคุย 
เรื่องอ่ืนๆ เพ่ิมเติมหรือไม่ครับ เชิญท่านศุภวัฒน์ครับ 

  
นายศุภวัฒน์  คุ้มทองมาก      กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติและ

คณะผู ้บริหารทุกท่าน ผมนายศุภวัฒน์  คุ ้มทองมาก สมาชิกสภาฯ               
เขตเลือกตั ้งที ่ 1 อำเภอหล่มเก่า ผมขอขอบคุณท่านนายกอัครเดช                 
ทองใจสด แทนชาวบ้านหมู่ที่ 9 บ้านห้วยโป่งน้ำ ตำบลตาดกลอย นะครับ
ที่ท่านได้สนับสนุนงบประมาณพร้อมเครื่องจักรกลเพื่อไปปรับปรุงพัฒนา
ทางเข้าหมู่บ้านห้วยโป่งน้ำให้กว้างขึ้นสามารถสัญจรไปมาได้สะดวกและ
ปลอดภัยมากยิ ่งขึ ้น ซึ ่งปีนี้บ้านห้วยโป่งน้ำมีแหล่งท่องเที ่ยวใหม่คือ                 
น้ำตกตาดผาผึ้งในอนาคตหวังว่าจะได้พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวของ
อำเภอหล่มเก่า และตามที่ท่านรองณรงค์ศักดิ ์ หอมมาลัย ได้กล่าวถึง
โครงการของ อบจ.เพชรบูรณ์ที่กำลังจะทำร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
เกี่ยวกับการปลูกกัญชง กัญชานั้น  โครงการนี้ผมถือว่าเป็นโครงการที่ดี
ควรให้การสนับสนุนเนื่องจากตอนนี้พ่ีน้องชาวอำเภอหล่มเก่าที่ปลูกยาสูบ
เป็นพืชเศรษฐกิจหลักกำลังประสบกับปัญหาในเรื่องของการปลูกและการ
ขายหากเราได้ข้อสรุปของการปลูกกัญชง กัญชาแล้วเราก็อาจจะนำเสนอ
ให้กับเกษตรกรผู ้ปลูกยาสูบเป็นพืชทางเลือก อาจทำให้สถานการณ์          
ทางเศรษฐกิจของชาวอำเภอหล่มเก่าและพี่น้องที่ปลูกยาสูบทั้งจังหวัด
เพชรบูรณ์ผ่อนคลายไดข้อบคุณครับ 

  
ประธานที่ประชุม 
(นายวรโชติ สุคนธ์ขจร) 

     ขอบคุณท่านศุภวัฒน์ครับ  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะพูดคุยเรื่องอ่ืนๆ 
เพ่ิมเติมหรือไม่ครับ เชิญท่านนายกฯ ครับ 

  
นายก อบจ.เพชรบูรณ์  
(นายอัครเดช  ทองใจสด) 

     เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ครับ เมื่อสักครู่ที่ทุกท่าน
ได้ชมวีดีทัศน์เกี่ยวกับความเข้าใจโครงการส่งเสริมและสนับสนุนวิจัยและ
ปลูกกัญชง กัญชา และผลการดำเนินการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมการปลูกพืช
เศรษฐกิจ (กัญชง กัญชา) ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์กับมหาวิทยาลัยแม่โจ้  เรื่องนี้ผมได้ปรึกษา
กับท่านรองณรงค์ศักดิ์ไว้ตั้งแต่สมัยท่านยังดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าราชการ
จังหวัดเพชรบูรณ์ว่า อบจ.เพชรบูรณ์อยากจะทำเรื ่องนี ้ซ ึ ่งมีพี ่น ้อง
ประชาชนหลายภาคส่วนของทุกอำเภอได้เดินหน้าดำเนินการแต่สุดท้าย              
ก็ไม่ประสบความสำเร็จ เนื ่องจากการขออนุญาตยังไม่มีความชัดเจน 
ดังนั ้น ผมกับท่านรองนายกฯ ทั ้งสองท่านได้คุยกันไว้ว่าเมื่อท่านรอง 
ณรงค์ศักดิ์มีความตั้งใจที่จะทำเรื่องนี้และเป็นความต้องการของเราที่จะ
ช่วยเกษตรกรในอนาคตได้บ้าง  ทาง อบจ.เพชรบูรณ์ ได้พยายามหา
ความรู้ เก ี ่ยวกับเร ื ่องนี ้จ ึงได้หารือกับทางมหาวิทยาลัยแม่โจ ้ซ ึ ่งมี
ประสบการณ์ในเรื่องนี้ค่อนข้างสูงและคิดว่าจะใช้สถานที่ของเราบนเขา
ค้อที่ราชพฤกษ์ รีสอร์ทมาทำเป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องการปลูกกัญชง กัญชา  
 

ในอนาคต... 
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ในอนาคตถ้าเป ิดแบบเสร ีแล้วก็จะต้องมีการขออนุญาตที ่ถ ูกต ้อง                       
ถ้าเราเร ิ ่มต้นตอนนั้นก็อาจจะช้าไป ผมจึงได้มอบหมายเรื ่องน ี ้ ให้                    
ท ่านรองณรงค์ศ ักด ิ ์หาข ้อมูลดำเน ินการเพื ่อให ้ อบจ.เพชรบูรณ์                   
มีการขับเคลื่อนในเรื่องนี้และพร้อมที่จะสนับสนุนงบประมาณเป็นแหล่ง
เรียนรู้เพื่อให้พี่น้องประชาชนใช้เป็นพืชเศรษฐกิจทางเลือกในอนาคต
สมมุติว่าเปิดเสรี อบจเพชรบูรณ์ สามารถผลิตเมล็ดพันธุ์ได้ก็จะเป็นการ
ส่งเสริมให้เกษตรกรสร้างรายได้ซึ่งคิดว่าวันนี้พืชพวกนี้เป็นพืชทางเลือก            
ที่ค่อนข้างมีอนาคต  แต่พอมีปริมาณมากแล้วจะเป็นอย่างไรก็ยังไม่ทราบ      
ผมว่าจะมีปัญหาเรื่องใบอนุญาตที่จะผ่านยาก กัญชาปลูกแล้วต้องขาย            
ให้ใคร ขายที่ไหน ขายเพื่อไปทำอะไร เงื่อนไขค่อนข้างสูงเราจึงต้องอาศัย
หน่วยงานลงมาทำร่วมกับมหาวิทยาลัยนะครับและในอนาคตเราก็ให้
ประชาชนได้มาเรียนรู้ ถ้าดีเราสามารถจะมาสร้างเสริมรายได้ให้กับพี่น้อง
ประชาชน เร ื ่องน ี ้จะเป ็นเร ื ่องหลักอีกเร ื ่องหนึ ่งในปีงบประมาณ                   
พ.ศ.2565 ของเรานะครับและพร้อมที่จะขับเคลื่อนต่อไปจนกว่าเรื่องนี้
จะเป็นเสรีอย่างจริงจัง ขอบคุณครับ 

  
ประธานที่ประชุม 
(นายวรโชติ สุคนธ์ขจร) 

     ขอบคุณท่านนายกฯ ครับ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะพูดคุยเรื่องอ่ืนๆ 
เพ่ิมเติมหรือไม่ครับ เชิญท่านเกรียงศักดิ์ ครับ 

  
นายเกรียงศักดิ์  พิชิตกวิน       กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน 

ผมนายเกรียงศักดิ์  พิชิตกวิน  สมาชิกสภาฯ เขตเลือกตั้งที่ 3 อำเภอ
วิเชียรบุรี เรื่องกัญชง กัญชา ผมสนใจมาก เพราะสามารถส่งเสริมเป็น
อาชีพได้ ดังนั้น ผมขอฝากท่านรองณรงค์ศักดิ์พาสมาชิกสภาฯ ไปดูงาน
ด้วยนะครับ เพราะสมาชิกสภาฯ เป็นตัวแทนของประชาชนในแต่ละ
อำเภออยู ่แล้วพวกเราพร้อมสนับสนุนเต็มที ่ และตามที่สภาฯ ได้ส่ง             
ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์  เรื่อง การเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากผู ้พักใน โรงแรม               
พ.ศ. . . . . . .  ผมในฐานะประธานคณะกรรมการแปรญ ัตต ิฯ ขอนัด
คณะกรรมการทุกท่านประชุมพร้อมกันในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 
ณ ห้องประชุม 3 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ตั ้งแต่เวลา 
13.00 น. เป็นต้นไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ และสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะ
เสนอคำแปรญัตติฯ ต่อคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ ก็สามารถ
เสนอได้ตั้งแต่เวลา 13.00 น. ของวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 
19 พฤศจิกายน 2564 ในเวลาราชการ ณ ห้องประชุม 2 องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ นะครับ  

  
ประธานที่ประชุม 
(นายวรโชติ สุคนธ์ขจร) 

     ขอบคุณท่านเกรียงศักดิ์ครับ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะพูดคุยเรื่อง
อ่ืนๆ เพิ่มเติมหรือไม่ครับ เชิญท่านนวลผจงครับ 
 
 

นางนวลผจง... 
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นางนวลผจง  สาลีผล      กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านนายกฯ และผู้เข้าร่วมประชุม            

ทุกท่าน ดิฉันนางนวลผจง  สาลีผล  สมาชิกสภาฯ เขตเลือกตั้งที่ 3 อำเภอ
ชนแดน สนใจเรื่องการเพาะปลูกพืชกัญชงมากเนื่องจากกัญชงเป็นพืชที่
สามารถแปรรูปเป็นเส้นด้ายและนำมาทำเป็นผ้าผืนใยกัญชงได้นะคะ
ชาวต่างชาติให้ความสนใจมาก หากมีโอกาสได้ไปศึกษาดูงานดิฉันขอไป
ด้วยนะคะ และต้องขอขอบคุณท่านนายกฯ ที่ได้มอบเสื้อให้กับสมาชิก
สภาฯ ด้วยขอบคุณค่ะ 

  
ประธานที่ประชุม 
(นายวรโชติ สุคนธ์ขจร) 

     ขอบคุณท่านนวลผจงครับ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะพูดคุยเรื่องอื่นๆ 
เพ่ิมเติมหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะพูดคุยเรื่องอื่นๆ วันนี้
เวลา 13.30 น. คณะกรรมการท่องเที่ยวและกีฬาฝากแจ้งกำหนดการ
ประชุมนะครับ ที่ห้องประชุมสภาฯ และวันนี้เช่นกันเวลา 14.00 น. มี
ประชุมของคณะกรรมการการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
ที่ห้องประชุม 3 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ มีสมาชิกสภาฯ 
ท่านใดจะพูดคุยเรื่องอื่นๆ เพิ่มเติมหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่าน
ใดจะพูดคุยเรื ่องอื่นๆ เพิ่มเติมวันนี้หลังเลิกประชุมขอเชิญรับประธาน
อาหารกลางวันที่ห้องประชุม 3 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ 
อาคารเก่านะครับ วันนี้ต้องขอบพระคุณท่านนายก ท่านรองนายกฯ คณะ
ผู้บริหารทุกท่าน ท่านปลัดฯ ท่านรองปลัดฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
ขอปิดประชุมครับ 

  
เลิกประชุม 13.15 น.  

 
ผู้รับรองรายงานการประชุม 

 
 

(นายวรโชติ  สุคนธ์ขจร) 
ประธานสภาฯ 

ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
 
 

(นางอุทัยรัตน์  อินทฉิม) 
เลขานุการสภาฯ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


